
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสิปปนนท  เกตุทัต 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

______________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

๑. รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ    ประธาน 
    (ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน) 
๒. ปลัดกระทรวงวฒันธรรม      กรรมการ 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
๕. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 

   (นายสุเมธ แยมนุน รองเลขาธิการฯ แทน) 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา    กรรมการ 

   (นางศรวีกิาร เมฆธวชัชัยกุล รองเลขาธิการฯ แทน) 
๘. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 
๙. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  กรรมการ 

    คุณภาพการศึกษา 
๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 
       (นายสมชาย ชุมรัตน รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

    (นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
๑๒. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

   (นายปฐม แหยมเกตุ รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
๑๓. ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย  กรรมการ 

   (นางสาวชะไม สงวนพันธุ ผูตรวจราชการกระทรวงฯ แทน) 
๑๔. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

     (นายสมพงษ ชาตะวิถ ีอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน) 
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๑๕. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
   (นางสาวพจมาน เครอืสินธุ  
   ผูอํานวยการสวนจัดทํางบประมาณดานสังคม แทน) 

๑๖. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
  (นายวรพัฒน ทวิถนอม ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง แทน) 

๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิกรรมการ 
   (นางสาวภารณี วฒันา  
   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ แทน) 

๑๘. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมมจติโต)        กรรมการ 
๑๙. พระเทพปรยัิติวิมล (แสวง ธมเมสโก)        กรรมการ 
๒๐. นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์    กรรมการ 
๒๑. นางสาวจันทรเพ็ญ  แกวเชียงใต    กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร     กรรมการ 
๒๓. ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช    กรรมการ 
๒๔. นายทองอยู   แกวไทรฮะ    กรรมการ 
๒๕. ศาสตราจารยทักษิณา สวนานนท    กรรมการ 
๒๖. นายนิพนธ    สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
๒๗. นายนุชากร    มาศฉมาดล    กรรมการ 
๒๘. นายพงษ   ตนานนท    กรรมการ 
๒๙. นายพิสิฐ   เจริญวงศ    กรรมการ 
๓๐. นายพิสิษฐ   ณ พัทลุง    กรรมการ 
๓๑.   นายมนู   อรดีดลเชษฐ    กรรมการ 
๓๒. นางมลิวัลย    ธรรมแสง    กรรมการ 
๓๓. นายมานะ    สุดสงวน    กรรมการ  
๓๔. นายมานิจ   สุขสมจิตร    กรรมการ 
๓๕. ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอัจฉริยะ    กรรมการ 
๓๖. นายวิทธยา   บริบูรณทรพัย    กรรมการ 
๓๗. นายวินัย     สะมะอุน     กรรมการ 
๓๘. รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
๓๙. นายวิศิษฐ   ศรีวิชัยรัตน    กรรมการ 
๔๐. นายสมชัย   วุฑฒปิรีชา    กรรมการ 
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๔๑. นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๔๒. ศาสตราจารยสุมน  อมรวิวฒัน    กรรมการ 
๔๓. นายสุวัฒน   เงินฉํ่า     กรรมการ 
๔๔. นายอมเรศ   ศิลาออน    กรรมการ 
๔๕. นายอําพล   จินดาวัฒนะ    กรรมการ 
๔๖. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
๔๗. รองเลขาธิการสภาการศึกษา      ผูชวยเลขานุการ        

   (นางสิริพร บุญญานันต) 
 
กรรมการที่ไมมาประชุม 

๑. พระราชครวูามเทพมุน ี         ปฏิบตัิศาสนกิจ 
๒. นายกฤษณพงศ  กีรติกร     ติดราชการ 
๓. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ   ติดภารกิจ 
๔. นายธนา    เบญจาทิกุล    ติดภารกิจ 
๕. นายประเวศ    พุมพวง    ติดภารกิจ 
๖. นางพริ้มพราย  สุพโปฎก    ติดภารกิจ 
๗. นายพารณ   อิศรเสนา  ณ อยุธยา   ติดภารกิจ 
๘. ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ    ติดราชการ 
๙. นายวิทยา   มานะวาณชิเจริญ   ติดภารกิจ 
๑๐. ศาสตราจารยวิรุณ  ตั้งเจริญ    ติดราชการ 
๑๑. นายวีระชัย   วรรณึกกุล    ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม    
   หนวยงานที่เก่ียวของ 

๑. นายสมเกียรติ  ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. นายเสนห   ขาวโต  สํานักติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

      ข้ันพื้นฐาน สพฐ. 
๓. นางนงราม       เศรษฐพานิช ที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นางสาวสุทธาสินี       วัชรบูล  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา 

      และพัฒนาการเรียนรู รักษาการในตําแหนง 
      ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา 

๒. นางนิรมล      กิตติวบิลูย       ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  
      รักษาการในตาํแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและ 
      แผนการศึกษา 

๓. นายนพพร    สุวรรณรุจ ิ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
๔. นางสุรางค   โพธิ์พฤกษาวงศ       ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. นางสาวจิรพรรณ    ปุณเกษม       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
๖. นางสุทธศรี       วงษสมาน        ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
๗. นางสาววัฒนา   อาทิตยเที่ยง      ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการศึกษา 
๘. นางเกือ้กูล    ชั่งใจ           นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๙. นางจินตนา   ศักดิ์ภูอราม   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๐. นางฉลวยลักษณ   สินประเสริฐ   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๑. นางทิพยสุดา  สุเมธเสนีย        นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๒. นางสาวประภาพรรณ  ไชยวงษ   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๓. นางสาวประภาพรรณ  วงศาโรจน   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๔. นางเพ็ญพรรณ    จิตตะเสนีย        นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๕. นางสาวเพญ็ศรี  อรุณรุงเรอืง   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๖. นางสาวสมรชันีกร  อองเอบิ   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๗. นางสาวสุรางค   วีรกิจพาณิชย   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๘. นางสาวโสภณา  ตาแกว    นักวิชาการศึกษา ๘ว. 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมวาระแรกของประธาน (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน) นายอมเรศ ศิลาออน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาในฐานะผูแทนคณะกรรมการสภาการศึกษากลาวตอนรับและ
แสดงความยินดีตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ๒ วาระ วาระแรก คือไดรับ 
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พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
วาระที่สอง คือ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เปนวันคลายวันเกิดครบ ๖ รอบ จากนั้น
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช) จึงขอเชิญ
ประธานมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานตอคณะกรรมการสภาการศึกษา 
 ประธานกลาวเปดประชุมและมอบนโยบายกอนดําเนินการประชุม ดังนี้ 
 รัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะเรื่อง 
คุณธรรมนําความรู โดยไดเนนเรื่องที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสมานฉันท 
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย ซึ่งเรื่องคุณธรรมนําความรูนี้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รับเปนเจาภาพหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงาน โดยขณะนี้ไดจัดทํากรอบ
แนวคิดยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว และวันนี้ฝายเลขานุการจะรายงานเรื่องดังกลาวตอที่ประชุม
ใหทราบ  

เรื่องคุณธรรมนําความรูถือเปนวาระแหงชาติเนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลาย
หนวยงาน คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้
ในระดับกระทรวงไดมีเครือขายดานการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทยขึ้น  โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัดประชุมรวมระหวางกระทรวง
หลังจากแตละกระทรวงจัดทําแผนปฏิบัติการเรียบรอยแลว จะไดนําแผนดังกลาวมา
รวบรวมและสังเคราะหเพื่อใชเปนยุทธศาสตรการดําเนินการตอไป 
  นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหความสนใจดานการศึกษาเรื่องอื่น ๆ อีก เชน (๑) การ
อุดหนุนคาใชจายรายหัวที่ยังไมสะทอนคาใชจายจริง ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพ
การศึกษา และเปนการสรางภาระใหกับสถานศึกษาที่ตองเรงระดมทรัพยากรและเงิน
บริจาค  ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีทราบปญหาจึงวางแผนใชระยะเวลา ๓ ป ในการแกไขปญหา
สําหรับการอุดหนุนคาใชจายรายหัว ดังนี้ ปที่หนึ่ง (เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
งบประมาณดานการศึกษาจะเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ ๓๐ ปที่ ๒ เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 
๓๐ และปที่ ๓ เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ ๓๐ เพื่อสนับสนุนใหเงินอุดหนุนรายหัวเทากับ
คาใชจายจริง  (๒) เรื่องคาวิทยฐานะของครูชํานาญการ รวมถึงคาวิทยฐานะเดือนละ  
๓,๕๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหไดรับเงิน  นอกจากนี้ยังเห็นชอบการใหเงินอื่น
นอกเหนือจากเงินเดือนของครูระดับเชี่ยวชาญระดับ ๘-๙ ข้ึนไป  ซึ่งเคยมีมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแลวเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ 
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 ทั้งนี้ เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากสภาการศึกษาไดเขาสูกระบวนการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีอยางรวดเร็ว อาทิ โครงการคุณธรรมนําความรู การมีสวนรวมของเอกชนใน
การจัดการศึกษา เปนตน ซึ่งถือวารัฐบาลใหความสําคัญตอสภาการศึกษาเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาการศึกษาตอไป  
 กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาดานการบริหารการศึกษา (ศาสตราจารย
วิจิตร ศรีสอาน) และดานกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี (นางจรวยพร 
ธรณินทร) ลาออกจากตําแหนง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดดําเนินการสรรหา
และเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาดานบริหารการศึกษาและดานกีฬา กิจการ
เยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี โดยเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภาการศึกษาดานบริหารการศึกษา นายปรีดา รอดโพธ์ิทอง เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภาการศึกษาดานกิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ขณะนี้อยูระหวางรอ
การแจงมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ๒. ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาการศึกษา ดังนี้ ศาสาตราจารยยงยุทธ 
ยุทธวงศ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายมานิจ สุขสมจิตร และนายวิทธยา บริบูรณทรัพย 
เปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ และทั้ง ๒ ทานไดรับการเลือกเพื่อไปคัดเลือกเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญดวย  
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๔๙ 
 กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงาน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองแลว โดยมีกรรมการขอ
แกไข และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  :  การพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่ 
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา สกศ. (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล) รายงานวา สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดใหความสําคัญเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยได
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ดําเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองคความรูดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีความสุขในการเรียนรูและ
การดําเนินชีวิต โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ซึ่งเปนการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู ๕ ทฤษฎี โดยมีการจัดสาระ กระบวนการเรียนรูใหมให
งาย เพื่อใหครูสามารถนําไปปฏิบัติได จากทฤษฎีดังกลาวไดพัฒนาตัวบงชี้การเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญข้ึน สําหรับใชเปนฐานในการปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ใชเปน
เกณฑสําหรับสืบคนครูตนแบบ ซึ่งเปนผูนําการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ปจจุบันมีครูตนแบบรวมทั้งสิ้น ๕๘๖ คนทั่วประเทศ  

สํานักงานฯ ไดสังเคราะหรูปแบบกระบวนการเรียนรูของครูตนแบบออกเปน  ๔ 
กลุม จากนั้นไดคัดเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ที่เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การฝกปฏิบัติจริงและการประยุกตใชความรูเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหา รวมจํานวน ๙ รูปแบบ และมีการนําไปวิจัยและพัฒนาในโรงเรียนนํารอง
รูปแบบละ ๑๐ โรงเรียน รวม ๙๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ผลการทดลองสรุปได ดังนี้ (๑) ผล
การเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน (๒) เจตคติและพฤติกรรมการสอนของครูเปล่ียน คือ ครูผูสอน
มีการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการคิด การฝกปฏิบัติจริง เปดโอกาสใหผูเรียน
แสวงหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง (๓) เกิดนักวิจัยซึ่งเปนครูตนแบบกระจาย
อยูทั่วประเทศ และ (๔) มีตัวอยางที่ดีของรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จากขอคนพบดังกลาว สํานักงานฯ เห็นควรมีการดําเนินงานตอไป จึงขอเสนอแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดําเนินการ ดังนี้ (๑) เผยแพรรูปแบบการ
เรียนรูที่ไดรับการพัฒนาไปยังเครือขายของสํานักงานฯ ไดแก ครูแหงชาติ ครูตนแบบ และ
ครูเครือขาย รวมถึงโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรูและสถานศึกษาในโครงการตาง ๆ 
ของ สกศ. (๒) จัดทําฐานขอมูลผูเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูฯ 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนรู ครูนักวิจัย  (๓) จัดทํา
เว็บไซต เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเผยแพรรูปแบบการเรียนรู และ (๔) ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุนใหนํารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญปฏิบัติในสถานศึกษา 
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๒. พัฒนาสถาบันครุศึกษา ใหเปนตนแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดังนี้ เรงปรับปรุงหลักสูตรการผลิต พัฒนาครูโดยเนนภาคปฏิบัติใหมากขึ้น จัดใหมีการฝก
ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครูแกนักศึกษาอยางเขมขนโดยมีจุดเนนการฝกการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคณาจารยใหสามารถเปนตนแบบในการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และรวมมีบทบาทในการพัฒนาครูประจําการ
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓. ผลักดันสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ที่มี
หนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาครู ดําเนินการดังนี้ จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมและ
พัฒนาครูที่มีสาระการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและถือเปนสาระหลักในการ
ฝกอบรมพัฒนาครู จัดทําแผนงาน/โครงการฝกอบรมและพัฒนาครูที่เนนการพัฒนาทักษะ
การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ๔. พัฒนาการบริหารและการจัดการดานวิชาการโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 
สพฐ.  สคบศ. คุรุสภา กคศ. คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาระบบ
และวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ (๑) พัฒนาระบบการจัดทําฐานขอมูลผูเกี่ยวของกับการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (๒) พัฒนาระบบจูงใจใหครูพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนโดยปรับปรุงการประเมินเกณฑเพื่อเล่ือนขั้น/วิทยฐานะโดยใชผลการ
พัฒนาผูเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนหลัก  (๓) สงเสริมครูในการพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบใหมๆที่หลากหลายอยางตอเนื่อง สอดคลองกับหลักสูตรและ
ความตองการของชุมชน (๔) สงเสริมใหมีการพัฒนาเครือขายการเรียนรูของครูเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ(๕) หนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ใหการ
สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษานํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไป
เผยแพรในสถานศึกษา  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา
แนวทางการดําเนินงานเพื่อการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีการอภิปราย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได
ดังนี้ 
 รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ ขอทราบเพิ่มเติม ๒ เรื่อง คือ มีครู
ตนแบบของการศึกษาพิเศษหรือไม และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
สพฐ. หรือหนวยงานอื่นๆ มีการรวมกันดําเนินการอยางตอเนื่องมากนอยเพียงใด 
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 เลขาธิการคุรุสภา (นายจักรพรรดิ  วะทา) มีความเห็นวา โครงการที่สกศ.
ดําเนินการถือเปนการพัฒนาองคความรูและวิธีปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะ ดังนั้นในการเผยแพรรูปแบบการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาไปยังเครือขาย
นั้น สํานักงานเลขาธิการคุรุสภายินดีใหความรวมมือและสนับสนุน เพราะมีเครือขายพัฒนา
วิชาชีพประมาณ ๓๐๐ เครือขายกระจายอยูเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง
เปนเครือขายตามกลุมสาระวิชา รวมทั้งยังมีเครือขายผูบริหารดวย  
 นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษา ๒ ลักษณะ คือ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูในระดับสถานศึกษา 
โดยมีโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ซึ่งไดคัดสรรโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนดีเดนมาแลว ๓ ป ตั้งแตป ๒๕๔๗ -๒๕๔๙  รวม
จํานวน ๕๔ โรงเรียน  และข้ันตอนตอไปจะดําเนินการสังเคราะหผลงานของสถานศึกษา
เปนองคความรูเรื่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ซึ่งเมื่อแลวเสร็จควรจะไดมี
การแลกเปลี่ยนและบูรณาการองคความรูเหลานี้รวมกันระหวางคุรุสภาและสกศ.  

 ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีความเห็นวาโครงการการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดแข็ง ๒ เรื่อง เรื่องแรก
คือ เปนการตอยอดความรูของครูตนแบบที่ไดพัฒนาตนเอง และเรื่องที่สอง คือ การ
ออกแบบโครงการนี้ ใชระบบการชวยเหลือ ( mentor system ) โดยคณาจารยจากสถาบัน
ครุศึกษารวมดําเนินการ แตมีขอสังเกตวา ยังมีครูที่มีผลงานเดน ๆ อีกจํานวนมากซึ่งยังไม
ถูกคนพบ ดังนั้น สกศ. ควรมีการพิจารณาถึงครูดี ครูเกง โดยเฉพาะครูที่สอนเด็กกลุม
พิเศษตาง ๆ อาทิ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ หรือเด็กชายขอบ ซึ่งครูเหลานี้จะ
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางจากครูที่สอนเด็กปกติ  
 นอกจากนี้ การรายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครั้ง
นี้ ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการชวยเหลือ คือ การที่คณาจารยในระดับอุดมศึกษา
ทํางานรวมกับครู /อาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปนประโยชนในการปรับตัวทั้ง
สองฝาย ในลักษณะของการทําแบบชี้นํา ( cognitive coaching ) หรือแบบรวมเรียนรู
ดวยกัน หรือการใชกระบวนการการจัดการความรู ซึ่งองคความรูสวนนี้ควรเปนประเด็นใน
การศึกษาตอไป  

 ผูอํ านวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน) มีขอเสนอแนะ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ การ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมควรเผยแพรในลักษณะรูปแบบการเรียน
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การสอน แตควรเผยแพรในลักษณะแนวคิดหรือปรัชญาวา การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ คือ การสอนที่ใหบทบาทผูเรียนไดเรียนรูใหมากที่สุด และประเด็นที่ ๒ 
สิ่งที่ตองการจากการวิจัยเรื่องนี้และควรมีการศึกษาคนควาและวิจัยในสวนนี้ตอไปคือ    
ทําอยางไรครูจะปรับเปล่ียนวิธีการสอนใหเปนการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
ความเต็มใจ  

 พระธรรมโกศาจารย เห็นดวยกับแนวคิดของศาสตราจารยสมหวัง  พิธิยานุวัฒน  
ในประเด็นเรื่องการใชคําวารูปแบบการเรียนการสอน  เนื่องจากรูปแบบเปนเพียง
จุดเริ่มตนการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาความคิด  องคความรูเทานั้น  แตไมใชวิธีเดียว
ในทางปฏิบัติ  ดังนั้นหากเรายอมรับรูปแบบเพียงที่กําหนดโดยครูตนแบบ  สิ่งที่ไดคือ
ความรูทางวิชาการ  แตการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางไมไดมีเพียงรูปแบบเดียว  ยัง
มีวิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูอีกมาก  แมแตเรื่องคุณธรรม  เรื่องการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท  หากเปนตัวอยางของตางประเทศ ถาใชรูปแบบความคิดแบบ   
six hats thinking  ก็ยังมีแนวคิดเพื่อสมานฉันทแบบตางประเทศ คือ game theory และ 
win win situation ซึ่งเปนเพียงบางรูปแบบการอยูรวมกันเทานั้น  ยังมีขอจํากัดวายังไม
ครอบคลุมทุกรูปแบบ 
 ดังนั้นการกําหนดรูปแบบดังกลาวจึงอาจเปนการเนนเฉพาะการเรียน  แตไมไดเปน
การดํารงชีวิตเพื่อการอยูรวมกัน  ประเด็นเรื่องการเรียนการสอนก็เชนเดียวกัน  ยังมีวิธีคิด
หลากหลายที่ยังไมไดนํามาใช  เชน การเรียนหรือการคิดแบบโยนิโสมนัสการ หรือเรื่อง
คุณธรรมทางพุทธศาสนา  มีแนวคิดแบบหมวก ๔ ใบ หรือ พรหม ๔ หนา  คือ เมตตา  
กรุณา  มุทิตา อุเบกขา เปนตน  ดังนั้นการคิดรูปแบบจึงเปนเพียงกรอบกิจกรรม  แตไม
ครอบคลุมการเรียนการสอนทั้งหมดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 นางสาวจันทรเพ็ญ แกวเชียงใต มีขอเสนอวา รูปแบบการเรียนการสอน ควรเพิ่ม
มิติของการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารดวย  หากผูบริหารสถานศึกษาทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนการพัฒนาครู  ผูบริหารสามารถ
เปนผูนิเทศ กํากับติดตาม และเผยแพรนวัตกรรมดังกลาวไปยังครู ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรู
ของผูเรียนอยางเปนระบบ  ดังนั้นควรมีการพิจารณาวาทําอยางไรจึงจะทําใหผูบริหาร
สามารถนํานวัตกรรมที่หลากหลายจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชประโยชน  โดยนําเขาไปใน
ระบบของการทํางานของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อไปใชในการพัฒนาครูและครูสามารถ
นําไปใชกับผูเรียนได 
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 ผลจากการทําวิจัยดังกลาวของผูบริหาร  ผูบริหารควรนําผลงานนั้นไปปรับเล่ือน
วิทยฐานะได  รวมถึงครูก็ควรนําผลงานนี้ไปปรับเล่ือนวิทยฐานะของครูไดเชนเดียวกัน   
และผลดังกลาวจะเกิดความยั่งยืนกับเด็กตอไป 

 นายทองอยู แกวไทรฮะ มีความเห็นวา การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา เรื่องการ
ปฏิรูปการเรียนรูนับวาเปนเรื่องที่ประสบความสําเร็จอยางมากเรื่องหนึ่ง แตควรมี
การศึกษาคนควาและวิจัยอยางตอเนื่องตอไป เนื่องจากยังมีอีกหลากหลายมิติที่เกี่ยวของ
และมีความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรู โดยเฉพาะเรื่องบทบาทของครูผูสอนวาสอน
อยางไรจึงเหมาะสมที่สุด ดังนั้น สกศ. ควรจะไดผนวกไวกับสิ่งที่จะดําเนินงานตอไป 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)  
มีความเห็นวา โครงการนี้เปนกาวที่สําคัญ เนื่องจากเปนโครงการที่มีการเสนอรูปแบบการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่เปนรูปธรรม ซึ่งครูสามารถนําไปใชเปนตัวอยางหนึ่งได  
แตอยางไรก็ตาม ครูสามารถเลือกรูปแบบอื่น ๆ ไดอีกมาก ดังนั้นสกศ.จึงควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมโดยถอดบทเรียนจากทุกรูปแบบที่มีมานําเสนอตอ  เพื่อใหครูไดมีโอกาสทราบและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับตนเองได 

 นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีความเห็นวา เมื่อพิจารณาจากกระบวนการศึกษาและผลที่ได
จากการศึกษา พบวา การพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่สกศ.ดําเนินการ  จุดเริ่มตนเริ่มจาก
การใหครูที่มีศักยภาพไดพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  โดยสกศ.ใหการสนับสนุน
บางเรื่อง  จากนั้นไดมีนักวิจัยเขาไปศึกษาและสรุปผลการสอนมาโดยไมไดกําหนดวาเปน
รูปแบบใด  และสกศ.ไดนํามาสังเคราะหผลการสอน  โดยเบื้องตนไดรวบรวมผลเหลานั้น
จัดกลุมเปนรูปแบบตามที่เสนอ  ซึ่งทําใหคําวารูปแบบเปนขอจํากัดของการปฏิรูปการ
เรียนรู  ทั้ง ๆ ที่โดยสภาพจริงไมมีรูปแบบใดเปนรูปแบบที่ถูกตองที่สุดในกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนเพียงทฤษฎีที่สกศ. พยามรวบรวมเทานั้น 
 สิ่งที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูนี้คือ  การสงเสริมใหครูที่เปนตนแบบเหลานี้ได
ชวยเหลือเพื่อนครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  เพราะผลการวิจัยชี้ชัดเจนวา
คุณภาพการศึกษาอยูที่ครูสามารถพัฒนาวิธีการเรียนการสอนดวยตนเอง  ไมใชการติดยึด
อยูที่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ดังนั้น  จึงมีความเห็นวาทําอยางไรจึงจะมีวิธีการที่ทําให
สํานักงานเขตพื้นที่สงเสริม  สนับสนุนใหครูที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนมีโอกาสนิเทศ
ใหครูคนอื่น ๆ  ในกลุมสาระเดียวกันใหมากขึ้น  เพื่อใหครูมีการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนในลักษณะการเปนเครือขายใหมากขึ้น  อยางไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพการ
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เรียนการสอนดังกลาว  ตองทําใหเปนกลไกรวมกันทั้งระบบระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งสกศ.  สพฐ. และคุรุสภา 

 นายอมเรศ ศิลาออน มีความเห็นวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครู  พฤติกรรมของครูควรมีการวัดและประเมินผลไดวา เมื่อมีการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแลว ครูมีพฤติกรรมเปลี่ยนหรือไม  และเปล่ียนไปใน
ทิศทางที่ตองการหรือไม ถาตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูตองทําใหชัดเจนวา
อยากใหครูปรับเปล่ียนอยางไร และควรมีการวัดและประเมินผล ภายใน ๑ ป ๓ ป และ ๕ 
ป ตามลําดับ นอกจากนี้ ตองมีการวัดและประเมินผลผูเรียนดวย  โดยการวัดผลตองทําทั้ง
ในระดับกระทรวง สพฐ. และ สกศ. ดวย รวมถึงใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวม  

 กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช) กลาวเสริม
วา ภารกิจที่ สกศ. ดําเนินการ คือมุงดําเนินการจัดทําตนแบบนํารอง ยกยองเชิดชู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการขยายผลเปนเรื่องของหนวยปฏิบัติโดยเฉพาะสพฐ. ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของนายสุวัฒน เงินฉํ่า ดังนั้น หากจะมีมิติเพิ่มเติมตามความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาการศึกษาที่ใหไว เชน เรื่องคุณธรรมนําความรู 
ก็จําเปนจะตองมีการคัดเลือกและพัฒนาไปพรอมกัน สวนรายละเอียดเพิ่มเติมขอให
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูเปนผูชี้แจง 

 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา สกศ. ชี้แจงเพิ่มเติม  ดังนี้ ๑) ครูตนแบบการศึกษาพิเศษยัง
ไมมีการดําเนินการ ๒) อาจมีการใชคําอื่นแทนคําวา “รูปแบบ” เพราะแทจริงแลว สกศ. 
เพียงแตจัดทําตัวอยางของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ ตามมาตรา ๒๔ (๒) 
และ (๓) ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เทานั้น  ๓) เรื่องการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
สกศ. จะรับไปดําเนินการตอในเรื่องของการตอยอดการจัดการเรียนรูอีกหลากหลาย
ตัวอยางที่จะใหกับสถานศึกษาและครูไดนําไปใชอยางเหมาะสมกับบริบทของตน ๔) เรื่อง
ของการประสานกับหนวยงานอื่นๆ เชน สพฐ. นั้น สกศ. ไดดําเนินงานกันในลักษณะของ
กัลยาณมิตร โดยมีครูตนแบบ สกศ.ไปทํางานรวมกัน ในขณะเดียวกัน สกศ. ก็มีโครงการที่
เรียกวา การฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการฝกอบรมตามสภาพปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของครูในโรงเรียนนั้น ๆ สําหรับขอเสนอแนะของกรรมการสภา
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การศึกษาทุกทานนั้น สกศ. จะนําไปปรับปรุงและประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อให
แนวทางการดําเนินงานเรื่องนี้บรรลุเปาหมายตอไป  

 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีความเห็นที่ขอใหสกศ.พิจารณาดําเนินการดังนี้  
๑) รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่เสนอ ควรมีการวิเคราะหจุดออนและ
อุปสรรคไวดวย ๒)  ควรมีการจัดกรอบแบบบูรณาการ (framework) วา การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๙ รูปแบบมีการเชื่อมโยงกันอยางไร อาจมีประโยชนตอ
การนําไปใชไดจริง  ๓) ควรมีการระบุใหชัดดวยวา ครูที่จะใชแตละรูปแบบเปนหลักหรือ
เนนรูปแบบใดเปนหลัก ควรมีทักษะอะไรเพื่อนําไปสูการอบรมฝกหัด เพื่อใหเกิดทักษะ  
นั้น ๆ อยางเจาะจง และสุดทายเปนคําถามวา ๙ รูปแบบนี้ใชกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในทุกชวงชั้นหรือไม เนื่องจากเห็นวาระดับปฐมวัยและระดับชวงชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๓  มี
คอนขางนอย และบางรูปแบบไมเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย 

 นายวินัย สะมะอุน มีขอเสนอแนะวา การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรูนัน้ 
ควรพิจารณานวัตกรรมที่เปนวัฒนธรรมทองถิ่นดวยนอกเหนือจากนวัตกรรมที่มาจาก
ตางประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการหลักสูตรโดยนํารูปแบบหรือปฏิบัติพิธีทาง
ศาสนามาประยุกตใช เพื่อสงเสรมิและพัฒนาคุณธรรมของผูเรียน   

 ประธาน สรุปในเบื้องตนวา โครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ไดดําเนินโครงการมาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๑ -๒๕๔๘ 
โดยมีวัตถุประสงคโครงการคือ มุงเนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ แตไมใชวิธีการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงกลุมสาระและเรื่องคุณธรรม แตหมายความวาโครงการนี้พบวา มี
ตัวอยางที่ดีสามารถนําไปใชไดกับทุกกลุมสาระ โดยอาจมีวิธีเฉพาะของแตละกลุม 
 จากการอภิปราย กรรมการมีความคิดเห็น แบงได ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ เปนการ
อภิปรายเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการนี้ สวนที่ ๒ เปนสวนที่ตองการใหโครงการนี้มีความ
สมบูรณมากขึ้น จึงเชื่อมโยงไปสูเรื่องอื่นดวย ดังนั้น เพื่อใหมีโอกาสนําโครงการดังกลาว
ไปสูการปฏิบัติควรเปดโอกาสมีการพิจารณาเฉพาะสวนที่อยูในขอบเขตของโครงการนี้ ถา
มีสวนใดที่ยังไมชัดเจนสมบูรณ เชน คําวา “รูปแบบ” อาจใชคําวา “ตัวอยาง” แทน เพราะ
เรื่องการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนปรัชญามากกวา  ขณะเดียวกันไดนําตัวอยาง  
๙ ตัวอยาง ไปวิจัยและพัฒนาในโรงเรียนนํารอง ๙๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ผลการทดลอง
สรุปวา ผลการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึนและเจตคติและพฤติกรรมการสอนของครูเปล่ียน 
แสดงวาตัวอยางของวิธีที่พบสามารถนําไปขยายผลได ถาสกศ.พิจารณาปรับแกไขในสวน
นี้กอนก็เปนเรื่องที่ดําเนินการไดทันที สวนการพิจารณาเพิ่มเติมขอใหเปนการดําเนินงาน
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ในระยะตอไป เนื่องจากโครงการดังกลาวเกี่ยวของการการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน คงตอง
หารือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวา โครงการนี้สามารถจะนําไปขยาย
ผลไดหรือไม 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นวาสามารถดําเนินการได
โดยเริ่มตนจากครูตนแบบ ๙๐ คน ขยายผลภายในโรงเรียนของตนจํานวน ๙๐ โรงเรียน 
โดยสพฐ.สนับสนุนในเชิงการตอยอดโครงการ เพื่อใหมีการพัฒนาตอไป 

 ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) กลาวเสริม
วา โครงการนี้เปนโครงการที่ดําเนินมานานแลว โดยในชวงแรกไดครูตนแบบที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนประมาณ ๖๐๐ คน และครูตนแบบ
แตละคนก็จะมีครูเครือขาย โดย สกศ. ไดประสานกับทางองคกรหลักกระทรวงศึกษาธิการ
มาโดยตลอด และจากครูตนแบบ ๖๐๐ คน คัดเลือกใหเหลือ ๙๐ คนนั้น คือ การทดลอง
เรื่องรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตไมใชรูปแบบที่ตายตัวที่วามี ๙ รูปแบบนี้
เทานั้น  
 ในการนี้ ขอเสนอของ สกศ. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป ไดแก จัดทํา
เว็บไซตเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรรูปแบบการเรียนรู  จัดทําฐานขอมูล
ผูเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูฯ  สถาบันครุศึกษาที่จะตองทํา
หลักสูตรฝกอบรมผูเรียนที่จะเปนครูไดพิจารณาแนวทางนี้  รวมท้ังผลักดันสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาครู
ที่มีสาระการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และที่สําคัญที่สุด สพฐ.  สคบศ. คุรุสภา 
กคศ. คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา ไดมีการพัฒนาระบบการจัดทํา
ฐานขอมูลผูเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ดังนั้น
ขอเสนอแนะของกรรมการสภาการศึกษาทุกทาน คณะทํางานจะนําไปปรับปรุงแกไขและ
จะประสานกับหนวยงานตางๆ หากที่ประชุมเห็นชอบให สกศ. ดําเนินการตอไป 

 นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีความคิดเห็นวา การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปน
เรื่องที่สําคัญมาก คําวา “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” หมายความวา การใหความสําคัญกับ
ผูเรียน ๒ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑ การสรางคุณสมบัติที่ผูเรียนขาด โดยครูจะตองใหความ
สนใจที่จะสรางคุณสมบัติเหลานั้นใหได คือแกจุดบกพรองของผูเรียนและศึกษาเด็กเปน
รายบุคคล เรื่องที่ ๒ วิธีสอน ที่จะทําใหผูเรียนรูจักวิธีเรียน คือวิธีวิจัย (research)  แบบ
งาย ๆ ทุกระดับชั้น เชน เรื่องการคิดวิเคราะห ครูตองเริ่มตนวา ทําอยางไรจะสราง
คุณสมบัติอยากรูอยากคนควาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เมื่ออยากคนควาแลวจะใหเครื่องมือที่
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จะไปคนควา คนมาแลวจะทําอยางไรใหมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห 
เพื่อที่จะมารวบรวมเปนองคความรูใหมของตนเอง เรื่องที่ ๓ คือ ใหเด็กทํางานรวมกันได
เปนหมูคณะ ถามีความคิดเห็นตรงกันใน ๓ เรื่องนี้ ก็จะใชเปนขอบเขต (criteria) ในการ
ประเมนิผล เรื่องการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  

 นางมลิวัลย ธรรมแสง มีขอเสนอวา ควรมีการจัดทําโครงการตนแบบสําหรับ
การศึกษาพิเศษเนื่องจากมีครูที่สอนการศึกษาพิเศษที่สอนเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส
จํานวนมาก ดังนั้นควรจะไดพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมในเรื่องนี้ เนื่องจากยุทธศาสตร
การศึกษาพิเศษใชปจจุบันนี้เปนการศึกษาเฉพาะบุคคลอยูแลว คือ มีการประเมินผูเรียน
กอนเรียน เพื่อพิจารณาความสามารถของผูเรียนและพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีแผนการสอน
การพัฒนาเด็กที่มีความบกพรอง  รวมถึงการประเมินผลเปนรายบุคคลดวย  ซึ่งถือวาเปน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง ซึ่งนอกจากนั้นแลว แผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลของเด็กที่อยูในการศึกษาพิเศษนั้น ยังเกี่ยวของกับงบประมาณและคาใชจายรายหัว
ของผูเรียนดวย  

 ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน มีขอเสนอแนะ ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) สพฐ. ตองสราง
ความเขมแข็งใหกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเขตพื้นที่มีพลังในการที่จะทํางานขยายผล
ในเร่ืองการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อยางเขมแข็ง ๒) ตองเสริมสรางพลังของ
ศึกษานิเทศกในแตละเขตพื้นที่การศึกษา เพราะบุคลากรกลุมนี้จะเปนพลังสําคัญในการ
ขยายผล ๓) ควรใชกระบวนการกัลยาณมิตร ในการที่จะปลุกระดมคุณคาและจิตใจของครู
ใหคํานึงถึงจิตใจของผูเรียน เพราะวาทุกอยางเริ่มตนที่ใจ และสุดทายมาตรา ๔๐ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุถึง กรรมการสถานศึกษาซึ่งเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนั้นเสริมพลังอํานาจใหแกสถานศึกษา หมายถึง
สรางความเขมแข็งใหกรรมการสถานศึกษาไดมีบทบาทในการที่จะเสนอแนะตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 

 ประธาน สนับสนุนขอเสนอแนะในประเด็นสุดทายของศาสตราจารยสุมน  
อมรวิวัฒน เพราะผลการศึกษาเกิดขึ้นที่โรงเรียน ถาจะใหผลการศึกษาดี โรงเรียนตอง
เขมแข็ง และขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยูระหวางการดําเนินงานตามมาตรา ๓๙ ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจ ๔ ดาน ไปยังสถานศึกษาโดยตรง สถานศึกษามี ๒ กลุม กลุมที่ ๑ คือ โรงเรียน
ขนาดใหญและขนาดกลาง ซึ่งสามารถรองรับการกระจายอํานาจไดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ชวยจัดระบบและฝกอบรมให กลุมที่ ๒ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีประมาณ ๒ หมื่นโรง 
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ถาจะใหพรอมรองรับการกระจายอํานาจเหมือนโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางขณะนี้
คงยังไมพรอม ดังนั้น โรงเรียนขนาดเล็ก จึงตองใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนพี่เล้ียง และงาน
บางสวนตองทําที่เขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะดานธุรการ ดังนั้นตองคิดถึงระบบการ
บริหารแบบกลุมโรงเรียน โดยใหแตละเขตพื้นที่การศึกษาไปดําเนินการตามสภาพของแต
ละเขต โดยตองพิจารณา ๓ เรื่อง คือ ๑) มีการรวมใชอาคารสถานที่ ๒) มีการรวมใชครู  
๓) ใหนักเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน โดยระดับเขตพื้นที่ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศกจํานวนกวา ๔,๐๐๐ คน 
จะมีบทบาทสําคัญ สําหรับในระดับสถานศึกษาที่จะรับการกระจายอํานาจ คือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอํานวยการและครูแกนนําที่มาจากกลุมสาระละ ๒ คน ซึ่งรวมแลว
จํานวนกวา  ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเราจัดระบบรองรับเสร็จก็จะตองฝกอบรมคนเหลานี้ใหทํา
ได และหลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะตองเขาไปสนับสนุนอยางตอเนื่อง ซึ่งขณะนี้
โครงการกําลังเรงดําเนินการอยางเต็มที่  

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาวเพิ่มเติมวา ขณะน้ีสพฐ.อยู
ระหวางการดําเนินการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายโดยแบงเปน ๓ กลุม กลุมที่มีความ
พรอม กลุมนี้ก็คงจะรับโครงการนี้ไปดําเนินการได และกลุมตอมาคือมีความพรอมแตยังไม
สมบูรณ สวนกลุมที่มีขนาดเล็ก  ขณะนี้แตละเขตลงไปสํารวจ ซึ่งอาจจะยังไมสามารถจัด
กลุมไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม  สพฐ.ไดดําเนินการแลวเรื่อง การกระจายอํานาจทาง
วิชาการ  หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
การกระจายอํานาจทางวิชาการลงไป ก็เปนสิ่งที่เขตพี้นที่การศึกษาจะรับไปดําเนินการ
ตอไป  

 ประธาน สรุปวา โครงการนี้ขอแบงเปน  ๒ สวน สวนที่ ๑ ใหคณะทํางานนํา
ขอคิดเห็นของกรรมการสภาการศึกษาไปปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่อยูในขอบเขตของ
โครงการวิจัย และนําไปขยายผลตามขอเสนอของ สกศ. ตอไป สวนที่ ๒ คือ คณะทํางาน
ไปสรุปขอคิดเห็นของกรรมการสภาการศึกษาที่ไดใหขอคิดเห็นเชื่อมโยงกับโครงการเดิม 
วา สกศ. ควรจะดําเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก เมื่อปรับปรุงเรียบรอยแลวใหหารือกับ
หนวยงานที่จะนําไปขยายผล และใหนําเขาสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
 
 
 
 



 ๑๗

มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่เสนอ โดยให
จําแนกประเด็นใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) ปรับแกไขและเพิ่มเติมขอความ/สาระของเอกสารในขอบเขตของการดําเนินงาน
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการ 

๒) นําความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการในสวนของการขยายผลการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาฯ ดังกลาว ไปพิจารณาดําเนินการ โดยหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนํารูปแบบไปขยายผล อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนการขยายผลการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน และใหนํามาเสนอ
ที่ประชุมสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

๓) นําเสนอโครงการตอเนื่องในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อใหมีแนวทาง/ตัวอยางการจัดการเรียนรูที่หลากหลายที่ผูสอนสามารถนําไปประยุกตใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑  เร่ืองเพื่อพิจารณา : การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)   
 ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  
 กรรมการและเลขานุการ ขอใหรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(นายสมเกียรติ ชอบผล) เปนผูนําเสนอ เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ใน
เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับเหตุผล
ความจําเปนที่ตองมีการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะ
กิจในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับการกําหนดเขตพื้นที่เพิ่มเติม
ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยใหดําเนินการและเสนอเฉพาะในสวนของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีความ
จําเปนเรงดวนกอน สวนในภาพรวมของประเทศ ขณะนี้สพฐ.ไดดําเนินการสํารวจเบื้องตน
แลว ยังอยูในระหวางการหาขอสรุปในบางประเด็น เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะนํามาเสนอ
ในการประชุมสภาการศึกษาตอไป   



 ๑๘

 สืบเนื่องจากมาตรา ๓๗ ของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕    รวมถึงมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหการบริหารจัดการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน
โดยเขตพื้นที่การศึกษาและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภา
การศึกษามีอํานาจประกาศเขตพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเขตพื้นที่
การศึกษาไปแลวจํานวน ๑๗๕ เขต ตั้งแตวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๔๖  สําหรับจังหวัดชายแดน
ภาคใต คือ จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดละ ๒ 
เขต  จังหวัดสงขลา มี ๓ เขต เขตที่อยูในเปาหมายของจังหวัดชายแดนภาคใตคือสงขลา
เขต ๓  

จากผลการวิจัยของหนวยงานหลายแหง เชน สกศ. สพฐ. ผลการตรวจราชการของ
สํานักผูตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผลการประเมินของสมศ. 
พบวาเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตไมมีความเขมแข็ง เนื่องจากมี
ข้ันตอนการจัดคนลงตามกรอบ  และการปฏิบัติที่ไมสามารถสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ครูและบุคลากรขาดการพัฒนาความรูและมีปญหา
สําคัญเรื่องของการเสี่ยงภัยของจังหวัดชายแดนภาคใต และที่สําคัญคือ กระทรวงศกึษาธิการ
มีนโยบายมอบหมายใหเขตพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตใหการสงเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาปอเนาะและตาดีกา ที่ไดรับโอนมาจากกระทรวงมหาดไทยตั้งแตป ๒๕๔๘  
ทําใหมีภาระงานและความรับผิดชอบมากขึ้น บางแหงมีจํานวนโรงเรียนหรือสถานศึกษา
มากกวา ๓๐๐ แหง ทําใหการบริหารงานประสบปญหากับความยุงยาก ซับซอน เพราะ
ลักษณะงานมีความหลากหลาย  

นอกจากนี้ จากการประเมินมาตรฐานดานผูเรียนของสมศ. ในเขตพื้นที่การศึกษา
ของจังหวัดชายแดนภาคใตในป ๒๕๔๘ พบวา ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
มาตรฐานต่ํ ากวาคา เฉ ล่ียของประเทศในทุกมาตรฐาน  โดยเฉพาะดานความรู 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความรูและทักษะตามหลักสูตร และการรูจักแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การประเมินของสพฐ. ยังพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กป.๖ ม. ๓ ม. ๖ ต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-net) ของสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
พบวา ในชวงชั้นที่ ๔ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร จําแนกเปนรายจังหวัด ผูเรียนในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาสได
คะแนนในอันดับสุดทาย และท่ีสําคัญรัฐบาลไดประกาศนโยบายใหจังหวัดยะลา ปตตานี 
นราธิวาส สตูลและสงขลาบางสวนเปนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน



 ๑๙

ภาคใตที่จําเปนตองไดรับการแกปญหาและพัฒนาอยางเรงดวน ฉะนั้นจึงสอดคลองกับ
นโยบายการปรับเขตพื้นที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่มอบหมายใหสพฐ.
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนการกําหนดเขตพื้นที่ในเขตพัฒนาพื้นที่
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

สพฐ.ไดดําเนินงานโดย แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และจัด 
ใหมีการประชุมระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญรวมกับสกศ.และสมศ. เพื่อจัดทําขอเสนอการ
พัฒนามาตรฐานการกําหนดเขตพื้นที่เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๔๙  จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๔๙  และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองฯ กับสกศ. ตามนโยบายเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๔๙ และยืนยันจํานวนเขตพื้นที่
เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๙ และจัดประชุมหารือครั้งสุดทายเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  
โดยการสอบถามความคิดเห็นของเขตพื้นที่การศึกษาและพยายามปรับใหสอดคลองกับ
ความตองการของเขตพื้นที่มากที่สุด  

สาระสําคัญของขอเสนอคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
ความทั่วถึง คุณภาพ และประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และให
ชุมชนมีโอกาสเขามามีสวนรวมตามนโยบายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
รวมถึงเหตุผลที่สําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใตคือเพื่อเสริมสรางสวัสดิภาพ สวัสดิการ 
และความปลอดภัยของครูอาจารย  

วิธีการดําเนินงาน ไดศึกษาทบทวนนโยบาย แนวคิด วิเคราะหปญหาการกําหนด
หลักเกณฑ รับฟงความคิดเห็นกอนนําเสนอในวันนี้ โดยการดําเนินงานไดกําหนดหลักการ
วาการเพิ่มเขตพื้นที่จะตองไมเพิ่มทรัพยากร ไมเพิ่มงบประมาณและบุคลากร แตละเขตพื้นที่
จะตองมีปริมาณงานที่เหมาะสม และใกลเคียงกัน  ขนาดของเขตพื้นที่จะตองไมใหญและ
เล็กเกินไป ตองสะทอนอัตลักษณวัฒนธรรมของทองถิ่น ประหยัด คุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด และเชื่อมโยงกับองคกรอื่น  มีเกณฑที่ใชในพิจารณา คือ เกณฑหลักและเกณฑ
ประกอบความเหมาะสม จํานวนสถานศึกษา ซึ่งตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ 
กําหนดไววาตองมีสถานศึกษาประมาณ ๑๐๐-๔๐๐ แหง โดยควรมีลักษณะที่มีความ
หลากหลาย เชน โรงเรียนตาดีกา และโรงเรียนเอกชนปอเนาะรวมอยูดวย  โดยควรมี
จํานวนประชากรประมาณ ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ คน ประชากรวัยเรียน ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ คน 
วัฒนธรรมประเพณีมีความใกลเคียงสอดประสานซึ่งกันและกัน ไมแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
ระยะเดินทางไมใหเกิน ๘๐ กิโลเมตร สภาพภูมิศาสตรยึดอําเภอเปนเกณฑตามที่กําหนด
ในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒  ความมั่นคงปลอดภัยและนโยบายพัฒนาเขต
พื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ  



 ๒๐

ผลจากการดําเนินการ สพฐ.จึงขอเสนอการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) 
ดังนี้  
 ๑.  จังหวัดยะลา  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่ม จํานวน ๑ เขต จากที่กําหนดไว
เดิม จํานวน ๒ เขต  เพิ่มเปน ๓ เขต ดังนี้  เขต ๑ ประกอบดวย อําเภอเมืองยะลา อําเภอ
รามัน และอําเภอกรงปนัง  เขต ๒ ประกอบดวย อําเภอบันนังสตา อําเภอยะหา และ
อําเภอกาบัง  และเขต ๓  ประกอบดวยอําเภอเบตง  และอําเภอธารโต  
 ๒.  จังหวัดปตตานี  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่ม จํานวน ๑ เขต จากที่กําหนด
ไวเดิม ๒ เขต เพิ่มเปน ๓ เขต ดังนี้ เขต ๑ ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอยะหริ่ง 
อําเภอปะนาเระ  และอําเภอหนองจิก  เขต ๒ ประกอบดวย อําเภอโคกโพธิ์  อําเภอยะรัง 
อําเภอมายอ และอําเภอแมลาน  และเขต ๓ ประกอบดวย  อําเภอสายบุรี  อําเภอไมแกน 
อาํเภอกะพอ และอําเภอทุงยางแดง  
 ๓. จังหวัดนราธิวาส  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มจํานวน ๑ เขต จากที่กําหนด
ไวเดิม ๒ เขต เพิ่มเปน ๓ เขต ดังนี้  เขต ๑ ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอบาเจาะ  
อําเภอย่ีงอ  อําเภอรือเสาะ  และอําเภอศรีสาคร เขต ๒ ประกอบดวย  อําเภอสุไหงโกลก 
อําเภอสุคิริน  อําเภอแวง  อําเภอตากใบ และอําเภอสุไหงปาดี และเขต ๓ ประกอบดวย 
อําเภอระแงะ อําเภอจะแนะ  และอําเภอเจาะไอรอง 
 โดยสรุป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเสนอตอสภาการศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณาใหคําแนะนําการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนา
พื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มข้ึน จํานวน ๓ เขต  ตามเสนอ ดังนี้  
 ๑. จังหวัดยะลา  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มจากที่กําหนดไวเดิม    
    จํานวน ๒ เขต เปน จํานวน ๓ เขต เพิ่มข้ึนจํานวน ๑ เขต 
 ๒. จังหวัดปตตานี     กาํหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มจากทีก่ําหนดไวเดิม  
    จํานวน ๒ เขต เปน จํานวน ๓ เขต เพิม่ข้ึนจํานวน ๑ เขต 
 ๓. จังหวัดนราธิวาส   กาํหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มจากทีก่ําหนดไวเดิม  
    จํานวน ๒ เขต เปน จํานวน ๓ เขต เพิม่ข้ึนจํานวน ๑ เขต 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑)  
 
การพิจารณา 

กอนเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานชี้แจงขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใตวาเนื่องจากรัฐบาลเห็นความสําคัญและไดมีการทบทวนการ



 ๒๑

จัดตั้งศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอบต.) ข้ึนใหม  และประกาศให
พื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต คือ ยะลา สตูล ปตตานี นราธิวาส และสงขลาบางสวน เปนเขต
พัฒนาเฉพาะกิจ หรือเขตพัฒนาพิเศษ ซึ่งไมไดหมายความวาเปนเขตปกครองพิเศษ หรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายความวาทุกดานที่ตองการการแกไขปญหาในพื้นที่พิเศษนี้ ควร
จะมีการบริหารจัดการที่มีเอกภาพและมีการกระจายอํานาจ ถึงแมในดานการศึกษาจะมรีอง
ผูอํานวยการศอบต. กํากับดูแลก็ตาม ดังนั้นดานการศึกษาจะมีระบบการบริหารจัดการเขา
ไปรองรับการดําเนินงานรวมกับศอบต. เพราะรัฐบาลมีความหวังวาการศึกษาจะเปนปจจัย
สําคัญระยะยาว ที่จะทําใหเกิดความสมานฉันท และสรางความเขาใจที่ดีตอกัน ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเรงแนวทางการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และดวยเหตุผลความจําเปนเรงดวนตางๆ จึงไดขอใหสพฐ. 
นําเรื่องนี้มาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีความเห็นวา ปญหาจังหวัดภาคใตเปนเรื่องเรงดวนที่
สําคัญที่สุดของรัฐบาล และปญหาการศึกษาในจังหวัดภาคใตนับเปนเรื่องเรงดวนของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ตองรีบแกไข โดยมีขอเสนอ ดังนี้   

๑) ควรจัดใหมีการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการศึกษาใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตโดยเฉพาะ และตั้งขอสังเกตวาจากสถานการณที่เปนอยูในขณะนี้ การ
จัดการศึกษาใน ๓ จังหวัดภาคใต ควรจะเปนรูปแบบทั่วไปเหมือนทุกจังหวัดที่ดําเนินการ
หรือควรจะปรับกระบวนการจัดการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางไร 
กระทรวงศึกษาธิการโดยสพฐ.และหนวยราชการอื่น รวมทั้งรัฐบาลควรเรงหาแนว
ทางแกไขปญหาแทนที่จะปลอยใหครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตแกปญหากันเอง และให
ขอเสนอแนะวากอนจะมีการจัดสัมมนา ควรมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับ
ปญหาการกอเหตุการณไมสงบที่สําคัญกอน  เนื่องจากสถานการณความเครงเครียดของ
ปญหาในแตละจังหวัดไมเทากัน ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มีเพียงบางอําเภอที่เกิด
เหตุการณไมสงบซํ้าแลวซ้ําอีก บางจังหวัดไมเคยเกิดเหตุการณไมสงบเลยคือจังหวัดสตูล  
และจังหวัดสงขลามีเพียงบางพื้นที่เทานั้นที่มีเหตุการณไมสงบ  

๒) ในการจัดสัมมนาขอใหเชิญผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการที่เปนผูมี
ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งในอดีตและปจจุบัน เขารวม
ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึง
ผูทรงคุณวุฒิในประเทศที่มีประสบการณในการแกไขปญหา ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต 
และผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศที่มีประสบการณเกี่ยวกับการแกไขปญหาเหตุการณไม
สงบ เพื่อหาขอสรุปและเรงจัดทําแนวทางแกไขปญหาตอไป  



 ๒๒

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เห็นดวยวา
ปญหาการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเรื่องที่มีความจําเปนรีบดวน และ
ถาพิจารณาถึงปญหาดานการศึกษาของจังหวัดภาคใตในมิติเรื่องคุณภาพ พบวาภาคใตมี
โรงเรียนที่ต่ํากวามาตรฐานมากที่สุดของประเทศเปนจํานวนรอยละ ๗๐  โดยถาพิจารณา
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มีโรงเรียนที่ต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ํามากถึงรอยละ ๘๐ ฉะนั้น
จากประเด็นมิติปญหาเรื่องคุณภาพ จึงสนับสนุนการกําหนดเขตพื้นที่เพิ่มเติมในเขต
พัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

นอกจากนี้  เห็นดวยกับประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิที่เสนอวาควรจะตองมีการพิจารณา
กันอีกครั้ง  แตขณะนี้การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมเปนเรื่องที่มีความจําเปน
เรงดวน  และเห็นดวยกับที่รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงวาควร
จะพิจารณาภาพรวมการกําหนดเขตพื้นที่เพิ่มเติมระดับประเทศดวย และเสนอใหนําเรื่อง
การกําหนดเขตพื้นที่เพิ่มเติมระดับประเทศมาพิจารณาตอที่ประชุมโดยเร็ว  

นายสุวัฒน  เงินฉํ่า เห็นดวยกับขอเสนอของการกําหนดเขตพื้นที่เพิ่มเติมในเขต
พัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และท่ีจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส 
เดิมที่เสนอไว ๓ เขต มีความสอดคลองกันเพียงแตมีการปรับจํานวนอําเภอ เนื่องจาก
สาเหตุเรื่องคุณภาพการศึกษา  ในสวนของจังหวัดสงขลา เดิมมีเขตพื้นที่การศึกษา ๓ เขต 
ก็ยังเปน ๓ เขตเหมือนเดิม แตอยางไรก็ตาม มีความเห็นวาจากมาตรการที่ระบุวาจะมี
มาตรการจูงใจใหคนไปอยูที่เขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มข้ึนนั้น อาจไมสอดคลองกับเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากปญหาคุณภาพการศึกษาและความออนแอของเขตพื้นที่
การศึกษา  ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใตควรจะมีมาตรการจูงใจหรือหาแนวทางสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

ประธานชี้แจงวา ในเชิงนโยบายมีความจําเปนตองนําเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่
เพิ่มเติมในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตข้ึนมาพิจารณากอน 
เนื่องจากเปนนโยบายรัฐบาล และเมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกระทรวง
จะตองเขาไปปรับการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษา ถึงจะรับกันกับการดําเนินงาน
ของศอบต. เพื่อทําใหการแกปญหาบางอยางสามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จสิ้นสุดใน
ระดับของเขตพื้นที่ไดมากที่สุด  

ในดานการศึกษา เห็นดวยกับขอเสนอของนายสมชัย วุฑฒิปรีชา ที่เห็นวาควรจัด
ประชุมระดมสมองเรื่องการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต  แตเนื่องจากมีเหตุการณไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในขณะนี้ ฉะนั้นวิธีการใดที่



 ๒๓

สามารถทําใหเขตพื้นที่การศึกษาเขมแข็ง สงบเรียบรอยไดตองรีบดําเนินการกอน  สวน
ยุทธศาสตรอื่นๆ หรือการจัดใหมีการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
การศึกษาใหดีข้ึนนั้น เปนเรื่องที่สามารถทําไดและแนวทางการแกไขก็เปนที่ทราบดีกันอยู
แลว เชน การเพิ่มวิชาสามัญใหมากขึ้น การเพิ่มวิชาชีพโดยไมตัดวิชาศาสนา หรือการ
สรางความเปนไทยใหมากขึ้น แตเหตุผลสําคัญที่นําเรื่องนี้มาเสนอที่ประชุมวันนี้เพื่อที่
กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถเขาไปบริหารจัดการเขตพื้นที่ดังกลาวรวมกับกระทรวง
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางเรงดวน  การจัดการเรื่องเขตพื้นที่เปนการสรางความ
เขมแข็งของพื้นใหมีขนาดที่เหมาะสม ไมกวางเกินไป เพราะการสัญจรในพื้นที่กวางจะทํา
ใหเกิดอันตราย ในขณะเดียวกันการสั่งการใดๆ จะมีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น 

ดังนั้นการเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาสจังหวัดละ ๑ 
เขต จึงมีความเหมาะสม เพราะไมเปนการเพิ่มทรัพยากรทั้งในดานพื้นที่ คือไมมีการสราง
ที่ตั้งใหม  และในดานบุคลากรคาดวาจะสามารถเกลี่ยบุคลากรจากที่ตางๆ เขาปฏิบัติงาน
ได  เนื่องจากผูที่บรรจุเปนขาราชการจํานวนมากขอยายไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  ครูสวน
ใหญเปนครูอัตราจาง รัฐบาลจึงตองเขาไปบริหารจัดการโดยเร็วที่สุด เพื่อเปนการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ตาม ขณะนี้ไดมีความพยายามที่จะคัดเลือกผู
ที่อยูในพื้นที่เขาปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเองดวยแลว   

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.จรวยพร  ธรณินทร) เสนอความเห็น ๒ ประการ ดังนี้  
๑) เนื่องจากการขยายเขตพื้นที่จะมีผลกระทบทําใหจํานวนโรงเรียนเอกชนในแตละ

เขตพื้นที่การศึกษานอยลงไป เนื่องจากมีการปรับลดจํานวนอําเภอ จึงขอเสนอหลักการตอ
ที่ประชุมวาเมื่อเพิ่มเติมเขตพื้นที่การศึกษา ถาเขตพื้นที่ใดมีจํานวนโรงเรียนเอกชนไมครบ 
๒๐ โรง ขอใหมีกลุมงานที่รับผิดชอบเรื่องการกํากับดูแลโรงเรียนเอกชนดวย เนื่องจากเคย
ไดรับขอเสนอจากโรงเรียนเอกชนวา ถามีจํานวนโรงเรียนเอกชนไมครบ ๒๐ โรงในแตละ
เขตพื้นที่การศึกษา จะไมมีกลุมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลโรงเรียนเอกชน
โดยตรง   

๒) เมื่อกําหนดให ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนาพิเศษ  ควรกําหนดวิธี
พิเศษในการเลือกผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งอาจจะนําเสนอ
หลักเกณฑการบรรจุคัดเลือกผูอํานวยการเขตพื้นที่ศึกษาตอที่ประชุมคณะกรรมการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณาวาตองอาศัยทักษะพิเศษและประสบการณพิเศษ
อยางไร  เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการคัดเลือกผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนวิธี
พิเศษเชนเดียวกัน 



 ๒๔

นายวินัย สะมะอุน มีความเห็นวา การที่รัฐบาลมุงเนนกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
(เพิ่มเติม) เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใตเพียง ๓ จังหวัด คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส  
โดยไมรวมสตูลและสงขลาเขามาดวยเปน ๕ จังหวัดตามที่กําหนดไวเดิมนั้น  จะใหคนใน
จังหวัดสตูลและสงขลาเกิดความรูสึกแตกตางจากคนใน ๓ จังหวัด  ซึ่งปจจุบันการ
บริหารงานของศอบต.ครอบคลุมรวม ๕ จังหวัดนี้  และจากการมีประสบการณรวมกับคน
ในพื้นที่ มีความเห็นวาการกําหนดให ศอบต. รับผิดชอบกํากับดูแล ๕ จังหวัดเหมือนเดิม
จะมีความเหมาะสมกวา ดังนั้นหากเปนไปไดควรมีการพิจารณากําหนดเขตพื้นที่เพิ่มเติม
พรอมกันทั้ง ๕ จังหวัด เพื่อใหประชาชนในจ.สตูล และสงขลามีความรูสึกไมแตกตางกับ
ประชาชนในอีก ๓ จังหวัดและกอใหเกิดความสมานฉันทมากขึ้น    
 นอกจากนี้  มีขอเสนอวา ปจจุบันมีคนในจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวนมากไดรับ
ทุนเรียนฟรีจากตางประเทศไปศึกษาตอในประเทศมุสลิม เชน อียิปต ซาอุดิอาระเบีย 
ลิเบีย ปากีสถาน อินเดีย  รัฐบาลจึงควรพิจารณาจัดสรรทุนใหคนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไปเรียนตอในประเทศมุสลิม เพื่อใหเขาเหลานั้นมีความรูสึกรักชาติและแผนดินบานเกิด
ของตัวเอง และเพื่อเปนการปองกันปญหาขอสงสัยหรือความหวาดระแวงเกี่ยวกับการ
แบงแยกดินแดน  นอกจากนี้ควรจะใหผูที่เรียนจบจากประเทศเหลานี้มีโอกาสเขามามีสวน
รวมทางดานการศึกษาดวย  เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและความรูสึกที่
แทจริงของกลุมคนเหลานี้  

 ประธาน มีความเห็นวา เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความเปน
กลางและสามารถเชิญทุกฝายที่เกี่ยวของเขารวมประชุมได จึงมอบหมายใหสกศ. 
รับผิดชอบจัดประชุมสัมมนาระดมสมองโดยใชเวลา ๑-๒ วัน แลวแตความเหมาะสม และ
อาจตั้งหัวขอการประชุมสัมมนาวาการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส  โดยขอใหจัดทําเปนโครงการประชุมสัมมนา เพื่อจะไดนําผล
จากการประชุมสัมมนาที่ไดรับไปใชประโยชนในการแกปญหาไดตอไป และช้ีแจงเพิ่มเติม
วาโดยขอเท็จจริงพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตครอบคลุมรวม ๕ จังหวัดอยู
แลว แตการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมกําหนดเพิ่มเติมเพียง ๓ จังหวัด 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดชี้แจงเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับการ
กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ดังนี้ 

 

 



 ๒๕

 ๑) การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ๓ จังหวัดครั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของสวนใหญเห็นดวย แตมีบางกลุมไม
เห็นดวย ตองมีการแจงลวงหนาเพราะเปนเรื่องละเอียดออน  โดยในบางพื้นที่ เชน อําเภอ
ธารโตที่จะใหไปรวมกับอําเภอเบตง  ในระยะแรกอาจจะตองยืดหยุนใหอ.ธารโตอยูกับ
บานังสะตาไปกอน เพราะระยะทางใกลมากกวา และเมื่อมีความปลอดภัยมากขึ้นจึงไปรวม
กับบานังสะตาในภายหลัง  
 ๒) การกําหนดเขตพื้นที่เพิมเติมใน ๓ จังหวัด ที่มีหลักการวาจะพยายามไม 
เพิ่มทรัพยากรนั้น ในทางปฏิบัติคงจะตองมีการใชงบประมาณบาง แตเปนการเกลี่ย
งบประมาณภายในสพฐ.ซึ่งสามารถดําเนินการได 
 ๓) สําหรับจังหวัดสงขลา สพฐ.มีความพยายามจะยายอ.สะเดามาอยูในเขต  
๒  แตเนื่องจากยังมีผูไมเห็นดวย จึงยังดําเนินการไมไดในขณะน้ีหากจะทําไดตองมีการ
แกไขกฎระเบียบอื่นๆ ใหสอดคลองกันดวย นอกจากนี้การคัดเลือกผูที่จะมาเปน
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหมที่ควรตองมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมนั้นสามารถเสนอ
ไดโดยเสนอผานคณะอนุกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งข้ึนเปนกรณีพิเศษ 
สามารถเสนอได   นอกจากนี้มีความเห็นวาตามที่ประธานมอบหมายใหสกศ .จัด
ประชุมสัมมนาระดมสมองเรื่องการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจในจังหวัด
ชายแดนภาคใตนั้น  ควรใหดําเนินการรวมกับศอบต.และสํานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล เพราะที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการมีการจัดประชุมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
หลายครั้ง แตสวนใหญจะจัดในจังหวัดภาคใต ทําใหผูที่เกี่ยวของอื่นไมมีโอกาสเขารวม
ประชุมสัมมนาดวย   

 ประธานชี้แจงวาเห็นดวยกับการที่จะใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน ศอบต.และ
กระทรวงอื่นๆ มารวมจัดประชุมสัมมนา อยางไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการสภาการศึกษา
หลายทานในที่นี้มีความสนใจเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่ (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต จึงมอบหมายสกศ.เปนผูรับผิดชอบเฉพาะการจัดประชุมสัมมนา
ครั้งนี้เทานั้น สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภาคใตนั้นเปน
ภารกิจขององคกรหลักอื่น   

 นายทองอยู แกวไทรฮะ  เสนอความเห็น ๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การกําหนดเขตพื้นที่ (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดน
ภาคใต นับเปนโอกาสที่จะทําใหมีการพัฒนาโครงสรางการดําเนินงานและโครงสราง
บุคลากรใหความยืดหยุนและความคลองตัวมากขึ้น ในลักษณะที่ไมจําเปนตองเหมือนกับ



 ๒๖

โครงสรางของเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอื่น เนื่องจากปญหาของภาคใตแตกตางจาก
เขตพื้นที่อื่น 
 ๒) ควรมีการเพิ่มแรงจูงใจในลักษณะเปนเงินเพิ่มพิเศษที่ไมผูกพันระดับวิทยฐานะ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดขอผูกพันในระยะยาว แตพิจารณาแรงจูงใจอื่นที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการของพื้นที่  

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจนพจนรัตน) ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑใน
กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาวามีหลักเกณฑทางวัฒนธรรมประเพณี ภาษาและชุมชนทองถิน่
เปน ๑ ใน ๔ หลักเกณฑดวย  จึงเสนอวาเมื่อใชหลักเกณฑทางวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด
แลว ควรจะมีการขยายผลโดยใหแทรกเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไวในหลักสูตรการ
เรียนการสอนตั้งแตระดับพื้นฐาน โดยยกตัวอยางจากการเกิดเหตุการณสึนามิในภาคใต  
กระทรวงวัฒนธรรมไดมีโอกาสไปจัดทําพิพิธภัณฑมอรแกน พบวา ชาวมอรแกนทุกคน
สามารถรอดชีวิตจากการเกิดภัยสึนามิ เพราะสามารถนําภูมิปญญาเกี่ยวกับการทํามาหา
กินมาใชประโยชนได  

ประธานชี้แจงวาในระยะหลังมักมีความเขาใจผิดวาการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
เปนการแบงเขตทางการบริหาร แตในขอเท็จจริงไดคํานึงถึงเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะ
ทองถิ่นทางการศึกษา และเมื่อคิดถึงทองถิ่นทางการศึกษาจึงตองคํานึงถึงเรื่องวัฒนธรรม 
เพื่อใหคนที่อยูรวมกันในเขตพื้นที่เดียวกันมีความรูสึกวารวมอยูในทองถิ่นเดียวกัน ดังนั้น
ที่นําวัฒนธรรมมาเปนหลักเกณฑจึงเปนเพียงสวนประกอบเพื่อสะทอนความเปนทองถิ่น
ทางการศึกษาเทานั้น   

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์)  มีขอเสนอเกี่ยวกับการนํา
เรื่องเสนอตอครม.เพื่อพิจารณาวาเนื่องจากเขตจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสถานการณที่
ไมปกติ ดังนั้นจึงควรเสนอครม.ขอยกเวนกฎเกณฑบางอยางที่จะเปนอุปสรรคตอการ
บริหารจัดการ รวมถึงการโยกยายตําแหนง  และถาเปนไปไดควรขอใหครม.มีมติวาให
รัฐบาลทุมเทงบประมาณเพื่อการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพิเศษ  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)  
ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถจัดทําเปนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใชไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เพียงแต
นําเสนอเพื่อรับทราบเทานั้น  

 



 ๒๗

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่ 

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มข้ึนในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส  จังหวัด
ละ ๑ เขต รวมจํานวน ๓ เขต ตามที่เสนอโดยใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการไปพิจารณาดําเนินการ  

๒. มอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต (ศอ.บต.) จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

 เนื่องจากประธาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน) 
ติดภารกิจดวน จึงมอบหมายใหนายอมเรศ ศิลาออน เปนประธานดําเนินการประชุมใน
ระเบียบวาระตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เร่ืองเพื่อพิจารณา : ขอเสนอแนวทางการสงเสริมการจัด
 การศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
 ผูชวยเลขานุการ  แจงที่ประชุมทราบวา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดเคย
นํ า เ รื่ อ งข อ เสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากํ า ลั งคนของกลุ มอุตสาหกรรม                
เสนอที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙  และที่ประชุม
เห็นชอบขอเสนอเรื่องการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา โดยรวมมือกับ
สถานประกอบการ สํานักงานฯ จึงไดไปดําเนินการจัดทําขอเสนอแนวทางการสงเสริมการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา มานําเสนอที่ประชุมในวันนี้ 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสุทธศรี วงษสมาน) 
รายงานที่ประชุมเรื่องขอเสนอแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ 
สหกิจศึกษา ดังนี้  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอ 
แนวทางการสงเสริมทวิภาคีและสหกิจศึกษา โดยไดแบงการศึกษาวิจัยเปน ๒ สวน คือ  
๑) การสงเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี โดยรองศาสตราจารยชนะ กสิภาร ซึ่งไดดําเนินการ
ศึกษากรณีศึกษาของตางประเทศรวม ๔ ประเทศ และจัดทําขอเสนอแนวทางสําหรับ
ประเทศไทย  และ ๒) การสงเสริมสหกิจศึกษา ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 



 ๒๘

สุรนารีดําเนินการศึกษาวิจัยกรณีศึกษาตางประเทศรวม ๖ ประเทศ และจัดทําขอเสนอ
แนวทางสําหรับประเทศไทย  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ประเมินสัมฤทธิผลโครงการนํารองการจัดสหกิจศึกษา โดยไดมีการสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาและผูเกี่ยวของจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบกับขอเสนอของ
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)ที่เสนอใหมีการจัดระบบสหกิจ
ศึกษาในสวนของการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ สํานักงานฯ จึงไดมี
การศึกษาบทเรียนดังกลาวและนําตัวอยางที่ดีมาจัดทําเปนขอเสนอแนวทางการสงเสริม 
สหกิจศึกษา  และนําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและ
แผนการศึกษาใหความเห็นชอบแลว  

สําหรับสถานการณปจจุบันและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสวนการศึกษาระบบ   
ทวิภาคี  เนื่องจากการศึกษาระบบทวิภาคีเปนการศึกษาที่เนนเรื่องการจัดโดยใหสถาน
ประกอบการมีสวนรวม สวนใหญจะเปนการฝกในสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการ
ฝกรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการและ
สถานศึกษาตางใหการสนับสนุนปจจัยตางๆ ตามขอตกลง โดยจะเนนการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอาจมีระดับปริญญาตรีบางสวน
เชื่อมโยงกับการศึกษาในหองเรียนกับการปฏิบัติจริง 
 ขณะนี้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จัดไดในปริมาณไมมากนัก มีสถาบัน
อาชีวศึกษาประมาณ ๑๖๐ แหงเศษ หรือรอยละ ๔๐ ของสถาบันที่จัดการศึกษา 
ระบบทวิภาคี และมีสถานประกอบการเขารวมประมาณ ๒,๕๐๐ แหงเศษ ทั้งในกลุมชาง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การประมง โดยนักศึกษาสวนใหญที่เขารวมจัดการศึกษา   
ทวิภาคีคือชางอุตสาหกรรม โดยในป ๒๕๔๘ มีจํานวนนักศึกษาประมาณ ๐๖,๐๐๐ คนเศษ 
หรือคิดเปนรอยละ ๒.๖ ของนักศึกษาอาชีวศึกษา เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)ประมาณรอยละ ๗๐  และนักศึกษาระดับประกาศนีบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประมาณรอยละ ๒๘  และระดับที่สูงกวาปวส. จํานวนรอยละ ๐.๓  

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยและการประเมินผล พบวามีประโยชนทั้งตอ
นักศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ แตอยางไรก็ตามการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
มีอุปสรรคมาก ไมวาจะเปนเรื่องสัดสวนการขยายจํานวนนักศึกษา ที่แมวาจะเริ่มมานาน
แลว แตจํานวนนักศึกษายังขยายไดนอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากปญหาในการประสานงาน และ
ความพรอมของสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ครู นักเรียนและนักศึกษา  เพราะ
นักศึกษาสวนใหญที่จบการศึกษาระดับปวช.แลว จะไมศึกษาตอระดับปวส.และปริญญาตรี 
ทําใหการขยายการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับปวส.ทําไดคอนขางนอย ไมมีสิ่งจูงใจให



 ๒๙

สถานประกอบการเขารวมโครงการ และยังไมมีการกําหนดมาตรฐานที่เปนแนวทางการ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกัน  นอกจากนี้ยังพบวา
นักศึกษาบางแหงขาดวุฒิภาวะ และไมมีความรับผิดชอบเทาที่ควร ไมกระตือรือรน และไม
คิดวาตัวเองเปนผูปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจารยมีภาระงานมาก 

 สําหรับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา เปนการจัดที่เนนในระดับอุดมศึกษา เนน
ความรวมมือกับสถานประกอบการเชนเดียวกับระบบทวิภาคี  โดยเนนการปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในสาขาที่กําลังศึกษาแบบเต็มเวลา ซึ่งควรจะ
ใชเวลาในการฝก ๑ ภาคการศึกษาหรือประมาณ ๔ เดือนเปนอยางนอย  โดยสวนใหญฝก
ในชวงป ๓-๔ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่เริ่ม
ดําเนินการ มีผูจบการศึกษาตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา หลังจากนั้นสกอ.ไดเห็น
ความสําคัญและจัดใหมีโครงการนํารองสงเสริมสหกิจศึกษาตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ 
โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๕ ปละประมาณ ๓๐-๕๐ ลานบาท แต
อยางไรก็ตาม ขณะนี้งบประมาณที่อุดหนุนไดยุติลง สถาบันการศึกษาที่เขารวมรวม
ประมาณ ๖๒ แหง มีนักศึกษาสหกิจศึกษาประมาณ ๑๒,๕๐๐ คน ซึ่งมีจํานวนนอยกวา
ระบบทวิภาคี คิดเปนไมถึงรอยละ ๑ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คือขาดกลไกสนับสนุนจากรัฐ ขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการอยางตอเนื่องและสถานประกอบการรวมทั้งสถานศึกษา ไม
เขาใจสหกิจศึกษาอยางเพียงพอ และความเชื่อมโยงระหวาง ๓ เสา  ยังไมเปนระบบ
เทาที่ควร มีปญหาในการบริหารจัดการ ไมมีมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานในการ
ดําเนินงาน นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของหลักสูตรสหกิจศึกษา สถานประกอบการเอง
ขาดความพรอมและไมมีการเตรียมการลวงหนา ทําใหการรับนักศึกษาไมเปนไปตาม
จํานวนที่ตองการ 

ขอเสนอเริ่มตั้งแตการกําหนดเปาหมาย ตองการเพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษา 
ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาใหไดรอยละ ๒๐ และรอยละ ๑๐ ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาตามลําดับ   ในปพ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มจํานวนสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการไดรอยละ ๓๐ ในปพ.ศ. ๒๕๕๔ เชนเดียวกัน และมีการศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ผูประกอบการและนายจางมีความพึงพอใจ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษามากขึ้น 

สําหรับขอเสนอการสงเสริมการจัดการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา ประกอบดวย 
๓ สวน คือหนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และสถานศึกษา ดังนี้ 
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ภาครัฐในหนวยงานระดับนโยบาย ควรจัดใหมีหนวยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบ
สงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา สรางเครือขายความรวมมือ 
ในการจัดการศึกษาทั้ง ๒ ระบบ ผลักดันและสงเสริมใหทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปน
นโยบายการศึกษาของชาติที่มีความตอเนื่องและชัดเจนเปนรูปธรรม มีมาตรการจูงใจให
สถานประกอบการเขารวมโครงการมากขึ้น กําหนดใหทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปน
หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนบรรจุไวในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ มีการ
จัดทํามาตรฐานหลักสูตรทวิภาคีและสหกิจศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
และเรงประชาสัมพันธรณรงคโครงการทวิภาคีและสหกิจศึกษา ปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และใหมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน
เปนระยะๆ  

นอกจากนี้มีขอเสนอแนวทางที่เกี่ยวของที่สําคัญในระดับประเทศ ๓ ประเด็น คือ  
๑) ควรมีการพัฒนาทวิภาคีและสหกิจศึกษาและความรวมมือระหวางสถานประกอบการ
และสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลายยืดหยุน ครอบคลุมกลุมเปาหมายตางๆ 
มากขึ้น ทั้งผูที่ทํางานแลวและผูที่กําลังศึกษาอยู เพื่อพัฒนากําลังคน โดยสถาน
ประกอบการเขามารวมและมีความเปนเจาของ โดยมีขอเสนอวา อาจจะมีการจัดหลักสูตร
เตรียมเทคนิคศึกษาหรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันใหมีความหลากหลาย และขยาย
ขอบเขตกลุมเปาหมายใหมากขึ้นและมีการสงเสริมใหสถานประกอบการจัดศูนยการเรียน
ของสถานประกอบการเพื่อพัฒนากําลังคนที่ ทํางานแลวตามมาตรา ๑๒ ของพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒  ๒) ควรใชกลไกทวิภาคีและสหกิจและความรวมมือระหวางกัน
เพื่อที่จะเรงพัฒนากําลังคนระดับกลาง โดยเฉพาะระดับกลางที่กําลังขาดแคลน และ
ระดับสูงบางสาขา และ ๓) ขณะเดียวกันควรมีการจัดทํากรอบคุณวุฒิแหงชาติและพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ เรงรัดใหมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไทย ทั้งนี้เพื่อเปนการเชื่อมโยง
การพัฒนาคุณภาพกําลังคน โดยใชความรวมมือกับสถานประกอบการ และเชื่อมโยง
ความรูทักษะ และสมรรถนะ  

สําหรับสถาบันการศึกษา ควรมีหนวยงานกลางรับผิดชอบและมอบหมายบุคลากร
เขามาดูแลโดยเฉพาะ บรรจุหลักสูตรทวิภาคีและสหกิจในการเรียนการสอนในคณะวิชา
ตางๆ และขยายใหมากขึ้น ใหมีการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางในสวนของสถาบันให
ชัดเจน และพิจารณาภาระงานใหกับอาจารยและบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของ มีการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษากอนจะเขาสูระบบและปรับระบบการศึกษาและหลักสูตรใหรองรับ
ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ขณะเดียวกันควรจะมีการพัฒนาความรวมมือ และเชื่อมโยง
กับสถานประกอบการใหเปนระบบ 
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 ในสวนสถานประกอบการมีขอเสนอ คือ ผูบริหารตองเห็นความสําคัญและเนนการ
มีสวนรวมของบุคลากรในสถานประกอบการดวย จัดใหมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ 
ประสานและดูแลทวิภาคีและสหกิจศึกษา และเตรียมความพรอมรองรับการปฏิบัติงานของ
นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดตําแหนงงาน การจัดบุคลากร การจัดวัสดุอุปกรณและ
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาลวงหนา สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรที่ตอง
รับผิดชอบดูแล ใหความสําคัญกับนักศึกษาเหมือนเปนพนักงานชั่วคราว เพื่อใหไดเรียนรู
ทักษะที่จําเปน และจัดทําแผนการฝกปฏิบัติรวมกับสถาบัน สุดทายคือตองมีการสราง
ความรวมมือเครือขายระหวางผูประกอบการดวยกันเอง  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบเปาหมายและแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
และใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป
ดําเนินงานตอไป และใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามประเมินผลและรายงาน
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเปนระยะ ๆ  
 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยสรุป ดังนี้  

รองศาสตราจารยชนะ  กสิภาร ใหขอมูลเพิ่มเติมวาปจจุบันแรงงานไทยจํานวน 
๓๕.๘ ลานคน จบการศึกษาระดับปวช.รอยละ ๓.๒  ปวส.รอยละ ๓.๘ รวมเปนรอยละ ๗ 
ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีแรงงานไทยที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจํานวนรอยละ ๖๕  
อังกฤษรอยละ ๖๒ ประเทศไทยดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษามา
เปนเวลานานถึง ๔๗ ปแลว เริ่มจากวิทยาลัยเทคนิคไทย - เยอรมัน จนกระทั่งเปนสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  ปจจุบัน
มอบหมายใหสอศ.รับผิดชอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสกอ.รับผิดชอบการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา และจํานวนที่ตั้งเปาหมายไวคือรอยละ ๒๐ ของนักศึกษา
ทั้งหมด หรือประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน  แตจํานวนนักศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกจิศึกษา
ขณะนี้มีจํานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คนเศษ  ในขณะที่เยอรมนีมีจํานวนนักศึกษาในระบบ
ทวิภาคีประมาณ ๑.๗ ลานคน มีบริษัทที่ทําสัญญารวมประมาณ ๖๐,๐๐๐ บริษัท  มีครูที่
ดูแลรับผิดชอบการศึกษาระบบทวิภาคีเกือบ ๒ ลานคน  และมีศูนยฝกกลางจํานวน ๙๐๐ 
ศูนย ปญหาที่เด็กไทยไมนิยมเรียนระบบทวิภาคี พบวานักศึกษาระดับปวช.ไมมีความ
พรอม เมื่อเขาสูการศึกษาระบบทวิภาคีมักมีปญหา และจากผลการประเมินของสมศ. 
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พบวาเด็กปวช.นิยมศึกษาตอระดับปริญญาตรี ทําใหจํานวนเด็กที่ศึกษาตอระดับปวส. มี
จํานวนลดลง  

นอกจากนี้ มีขอเสนอวา โดยหลักการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สถาน
ประกอบการควรมีความเปนเจาของในตัวนักศึกษา เชนกรณีตัวอยางในเยอรมนี ที่
สามารถจัดการศึกษาระดับทวิภาคีไดประสบความสําเร็จ เนื่องจากสถานประกอบการใน
เยอรมนี มีระบบการรับเด็กที่จบม.๓ เขามาฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการทันที แลว
จึงสงไปเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันการศึกษา แตในประเทศไทยสถาบันการศึกษาเปน
เจาของเด็ก การสงเด็กไปฝกงานในสถานประกอบการนั้น  สถานประกอบการไมสามารถ
รับเด็กไดทั้งหมด แตถาสถานประกอบการไดมีสวนเปนเจาของก็จะสามารถพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีได   
 ทั้งนี้มีขอเสนอ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) การใหสถานประกอบการมีความเปนเจาของ สามารถดําเนินการไดโดยการ
จัดตั้งศูนยฝกรวมซึ่งดําเนินการโดยสถานประกอบการ ศูนยฝกรวมที่ดีที่สุดควรอยูในเขต
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ศูนยฝกรวมนับวามีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับ
ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีผูประกอบธุรกิจรายยอย (SME) เกือบถึงรอยละ ๙๐  
การฝกปฏิบัติการบางอยางตองรวมตัวกันตั้งเปนศูนยฝกรวม โดยใหสถานประกอบการใน
เขตพื้นที่ เขตอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมเปนผูจัดตั้ง และรัฐบาลใหการสนับสนุน
ในบางเรื่อง  

๒) เรงพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ)  เพราะถาไมมีคุณวุฒิใหมที่เนนสมรรถนะ มแีต
คุณวุฒิวิชาการเชนในปจจุบัน  เด็กจะไปทางสายวิชาการโดยไปเรียนตอในระดับปริญญา
ตรีตามคานิยม แตถามีคุณวุฒิวิชาชีพเปนทางเลือกทําใหเด็กสามารถพัฒนาใหเกิด
ความกาวหนาจนถึงระดับสูงสุด จนกระทั่งเปนผูชํานาญงาน ในลักษณะคลายเทียบเทา
ปริญญาเอกสายวิชาชีพ  รวมทั้งตองเรงพ.ร.บ.อาชีวศึกษา ซึ่งรอการประกาศใชเปน
กฎหมายมาเปนเวลา ๗ ปเต็มแลว 
 ๓) ในสหรัฐอเมริกาไดจัดทําหลักสูตรรวมกันระหวางมัธยมศึกษาปที่ ๕-๖ กับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป ๑-๒  ซึ่งนับวาประสบความสําเร็จมาก เรียกวาโครงการ 
tech–prep (technology preparation) เพื่อใหเด็กสวนใหญในสหรัฐอเมริกาที่ไมไดมุงเขา
ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย สามารถเตรียมตัวสูอาชีพไดตั้งแตระดับ ม.๕-๖  และปที่
ผานมามีกฎหมายใหมออกมากําหนดใหเริ่มโครงการตั้งแตเด็กเรียนชั้นมัธยมปที่ ๓ เปน
โครงการ ๔+๒  คือตั้งแต ม.๓-๖ รวมกับปวส.ป ๑-๒  ซึ่งประเทศไทยโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร
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พิจารณานํามาเปนมาแนวทางการดําเนินงาน เพื่อเปนการยกระดับแรงงานไทยใหสามารถ
เขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูได  

 นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีขอเสนอวาควรระบุจํานวนสถาบันอาชีวศึกษาที่เขารวม
โครงการทวิภาคีและสหกิจศึกษาใหชัดเจน ระหวางจํานวนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน  และมีความเห็นเพิ่มเติมวา ระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจ
ศึกษาเปนสิ่งที่ดี  แตไมเห็นดวยกับการตั้งหนวยงานระดับนโยบายใหมมาดําเนินการ แต
ควรกําหนดมาตรการจูงใจใหสถานศึกษาและภาคธุรกิจดําเนินการเองมากกวา เพราะ
ขณะนี้สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหหนวยงานรัฐและสถานศึกษาทุกแหงจัดทําตัวชี้วัดและ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด  รวมถึงสถานศึกษาตองไดรับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ตามตัวชี้วัดของสมศ. ทําใหหนวยงานและสถานศึกษาทุกแหงตางเรงดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดโดยไมตองกําหนดเปนกฎหมายได ดังนั้นจึงควรกําหนดตัวชี้วัดใหสถาบันการศึกษา
เพิ่มรายวิชาหรือจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษามากขึ้น รวมทั้งควรสนับสนุนสงเสริมมาตรการทางกฎหมาย เชน การ
ลดหยอนภาษี 

 นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ  มีความเห็นว าปจจุบันการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและสหกิจศึกษา เปนเรื่องที่เอกชนใหความสนใจและใหความรวมมืออยางเต็มที่อยู
แลว โดยมีการดําเนินงานรวมกับสภาอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามาโดยตลอด  โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการผลิตนักศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา จนขณะนี้จํานวนนักศึกษาที่จบไมเพียงพอกับความตองการของสถาน
ประกอบการ  ในอดีตรัฐบาลเคยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ    
สหกิจศึกษาและใหการสนับสนุนดานงบประมาณการดําเนินงานอยางเต็มที่ แตปจจุบัน
การศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาไมไดรับความสําคัญและไมเห็นประโยชนของการ
จัดการศึกษามากนักวา  การศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาทําใหเด็กมีประสบการณ
จากการทํางานจริงและสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัติ  

นอกจากนี้ ยังเห็นดวยกับนายสุวัฒน  เงินฉํ่า เรื่องระบบการประเมินเพื่อเปนเกณฑ
ที่ทําใหทุกสถานศึกษาหันมาทําความเขาใจ  จากการศึกษาดูงานตางประเทศพบวา 
มหาวิทยาลัยไทยสวนใหญยังไมเขาใจระบบสหกิจศึกษา ในขณะที่สหรัฐอเมริกา และยุโรป
ลวนใหความสําคัญกับสหกิจศึกษา(co-operative education) บางมหาวิทยาลัยมีจํานวน
นักศึกษาสหกิจศึกษาเปนจํานวนเกือบรอยละ ๑๐๐ และเห็นดวยกับขอเสนอของรอง
ศาสตราจารยชนะ กสิภารวาถาจะสนับสนุนการดําเนินงานตอ ควรใหภาคเอกชนเปน
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เจาภาพ  โดยสภาอุตสาหกรรมพรอมจะรับไปประสานกับคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย และพรอมจะรับเปนเจาภาพดําเนินงานเรื่องนี้ เพื่อผลักดันสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหออกมา
ขับเคล่ือนการดําเนินงานได   

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เห็น
ดวยกับผลงานวิจัยเรื่องขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษาวามี
ประโยชนอยางย่ิงสําหรับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และสอศ. ยินดีจะดําเนินงาน
รวมกับสกศ.ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมตอไป   

นอกจากนี้ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาสอศ.ไดดําเนินงานเรื่องการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีมาเปนเวลานาน แตระยะหลังจํานวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากนักศึกษานิยมเรียน
ตอระดับปริญญาตรี ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคงตองปรับบทบาท 
โดยกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาตองจัดทําทุกรูปแบบเพื่อใหเกิดความรวมมือกับสถาน
ประกอบการใหมากขึ้น รวมทั้งจัดทําหลักสูตรรวมดวย   
 ประธานใหขอมูลเพิ่มเติมวา จากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการพบวาขณะนี้มีเด็ก
ที่เรียนสายอาชีพ ๒๐๐,๐๐๐ คน โดยมีเด็กที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
คน และมีการคาดประมาณการออกไปขางหนาอีก ๕ ป วาจะมีเด็กที่จะเรียนอาชีวศึกษา
เพิ่มเปน ๓๐๐,๐๐๐  คน และเด็กที่จะเรียนมหาวิทยาลัยจะเปน ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งถา
เปรียบเทียบกับกองทัพจะเห็นชัดเจนวาอีก ๑๐ ป ประเทศจะมีคนที่เปนนายรอย ๑๐ เทา
ของคนที่เปนนายสิบ และจะเปนกองทัพที่แปลกมาก คือมีนายรอย นายพัน นายพล ไมมี
นายสิบ แตเปนพลทหารเลย นี่คือรูปแบบของอุตสาหกรรม ธุรกิจในประเทศไทยที่กําลัง
เกิดขึ้น  
 นอกจากนี้ จากการรายงานการสํารวจของลอรด ลีดส ที่อังกฤษ เรื่องการจัดลําดับ
นโยบายการพัฒนาประเทศของโทนี่  แบลร  เมื่ อ ๑๐ ปที่ แล ว  คือ ๑) education  
๒) education ๓) education แตขณะนี้อังกฤษไดจัดลําดับนโยบายการพัฒนาประเทศใหม 
เปนดังนี้ ๑) skill  ๒) skill ๓) skill  คือใหความสําคัญกับฝมือแรงงาน เพื่อสามารถพัฒนา
ประเทศไดเทาเทียมกับประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุเมธ  แยมนุน)ใหขอมูลเพิ่มเติม
วา สกอ.สนับสนุนการศึกษาระบบสหกิจศึกษามาโดยตลอด และเห็นดวยกับขอเสนอทุกขอ
ที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ โดยมีขอสังเกตวาถาจะนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา เพื่อประกาศใชเปนหลักสูตรสหกิจศึกษา ควรรวมทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของ ทั้ง
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หลักสูตร internship ของแพทยและ sandwich program ของบางสาขาวิชา เพราะใน
ปจจุบันการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาคอนขางอยูในวงจํากัด ควรปรับ
เปนนโยบายการศึกษาที่มีความหมายกวางขึ้น ในอดีตที่ผานมามีความพยายามที่จะนําสห
กิจศึกษาเขามาในระบบอุดมศึกษาไทยถึงแมจะไดรับการตอตานจากหลายคณะวิชา  และ
มีความพยายามที่จะเปล่ียนคําวาสหกิจศึกษาไปใชคําใหมที่มีลักษณะครอบคลุมและบูรณา
การชีวิตของการทํางานกับการศึกษาไวดวยกันอยางหลากหลายรูปแบบดวยความคิด
สรางสรรค โดยสถานศึกษาสามารถหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหลักสูตรของแตละ
สาขาวิชาซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย เรียกวา work integrated learning (WIL) ซึ่งใน
ปจจุบันมีหนวยงานหลายแหงนํามาใช เชน สมาคมระดับนานาชาติ ซึ่งเดิมเคยใชคําวา 
cooperative education ก็เปล่ียนมาใชคําวา work integrated learning (WIL) ดวย
เชนเดียวกัน  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชี้แจงที่ประชุมวาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศนโยบายป 2550 ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสนับสนุนใหคนเรียนตอ ๑๒ ป โดยไมจําเปนตองเรียนสายสามัญ สามารถเรียน
ตอในระดับอาชีวศึกษาได โดยขณะนี้สพฐ.ไดลงนามทําสัญญาความรวมมือการดําเนินงาน
รวมกับ สอศ. โดยสรุปวาขณะนี้มีหลายแนวทางที่จะทําใหเด็กทั้งที่เรียนในโรงเรียนมัธยม
สามารถไดประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งเด็กที่อยูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ที่
อาจจะพักอาศัยอยูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห แตไปเรียนที่โรงเรียนอาชีวศึกษา และ
กําลังประมวลเรื่องเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจะประสานกบั
สอศ. เรื่องแนวทางการดําเนินงานโครงการ tech-prep ตอไป 

 นายสมชัย วุฑฒิปรีชา กลาววาจากประสบการณที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
โครงการทวิภาคีมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคัญของการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาที่ควรเรงหาแนวทางแกไข ๒ ประการ ดังนี้ 

 ๑) ควรหาวิธีการสรางแรงจูงใจให ๓ ฝายคือ ภาคธุรกิจ สถานศึกษาหรือ
หนวยงานราชการ และผูเรียน มีความเขาใจและเกิดความสนใจที่จะรวมมือดําเนินการ
รวมกันอยางจริงจัง เพราะภาคภาคเอกชนบางสวนยังไมเขาใจเกี่ยวกับความหมายและ
ประโยชนที่จะไดรับจากจากการเขารวมโครงการทวิภาคี สวนสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ราชการไมไดใหความสนใจดําเนินงานอยางตอเนื่อง อาจจะดําเนินงานอยางจริงจังตอน
เริ่มตน แตเมื่อตกลงเรียบรอยแลวกลับไมเอาจริงเอาจัง  ดานผูเรียนก็ยังไมเขาใจ
ความหมายและและประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนการสอนระบบระบบทวิภาคี  
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 ๒) ควรจะสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคีอยางเต็มที่และมีความตอเนื่อง  

ประธาน ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในป ๒๕๔๗  มีผูจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน
ทั้งหมดประมาณ ๗.๘ แสนคน เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ประมาณ ๓.๘ แสนคน  
เรียนตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ แสนคน  และไมไดเรียนตออีก ๑ แสนคน  และ
เห็นวาถายังเปนไปในลักษณะนี้อีก ๑๐ ป ในอนาคตประเทศไทยจะมีผูที่ไมไดเรียนตอใน
ปริมาณมาก  และไดยกกรณีตัวอยางที่สมควรนํามาพิจารณาอยางย่ิง คือการดําเนินงาน
ของ seven-eleven ซึ่งอยูในกลุมบริษัทซีพี ที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยกอตั้ง
โรงเรียนอาชีวะเอกชนเมื่อ ๒ ปที่ผานมา รับคนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เขาเรียนและฝก
ปฏิบัติพรอมกัน และไดมีการขยายการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จนคาดวาปหนาจะมี
นักเรียนในระบบรวม ๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งคนเหลานี้จะเปนกําลังที่สําคัญตอไปในอนาคต 
เพราะจะมีทักษะฝมือแรงงานที่จะนําไปใชในการประกอบวิชาชีพเล้ียงตัวเองและพัฒา
ประเทศใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดตอไป  
 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักการของเปาหมายและขอเสนอแนวทางสงเสริม
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา โดยใหสกศ. ปรับแกเอกสารตามความเห็น
และขอเสนอแนะของที่ประชุม กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและมอบหมาย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ   :   สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการสภา 
 การศึกษาเกี่ยวกับเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (กรกฎาคม- 
 ธันวาคม ๒๕๔๙) 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการสภา
การศึกษา (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต ฉายแสง) ใหจัด 
สงเอกสารเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙) 
พรอมแนบแบบสอบถามถามความคิดเห็นของกรรมการสภาการศึกษาใน ๓ ประเด็น สรุป
ไดดังนี้  
 ๑) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธกิาร 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙)  กรรมการสภาการศึกษามีความเห็นวาโดยภาพรวม
เปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองกับการปฏริปูการศกึษาเปน



 ๓๗

อยางดี เนื่องจากมีการกําหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรที่สงผลตอผูเรียน ครู/อาจารยและ
สถานศึกษาโดยตรง แตมีบางประเด็นที่ควรปรับแก เชน การกําหนดยุทธศาสตรควรเปน
การกําหนดยุทธศาสตรเฉพาะที่ไมใชการนําเอางานประจํามากําหนดเปนยุทธศาสตร 
 ๒) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในสวน
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการสภาการศึกษามีความเห็นวา เปาหมาย
และตัวชี้วัดความสําเร็จในสวนของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความเหมาะสม
แลว แตเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของขอมูล
บางเรื่อง เชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู การพัฒนาการเรียนรูปฐมวัย เปนตน  
 ๓) ขอเสนอแนะเรื่องการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาการศึกษา กรรมการสภา
การศึกษามีความเห็นวาการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาการศึกษา มีความเหมาะสม
แลว  แตอยางไรก็ตาม ควรนําเรื่องการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๐ เขาเปนเรื่องเพื่อพิจารณากอนมีการประกาศใช 
ควรมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่ใหคณะกรรมการไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญและสถานการณวิกฤตที่มีผลตอการจัดการศึกษา เชน 
คุณภาพการเรียนการสอนของการศึกษาระดับอุดมศึกษาและคุณภาพบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน  

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เร่ืองเพื่อทราบ : โครงการคุณธรรมนําความรู  กระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐบาลโดยการนําของพลเอก สุรยุทธ จุลานนท  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย
ดานการศึกษา โดยจะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  คํานึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพื่อใหทิศทางและเปาหมายการจัด
การศึกษาของประเทศสอดรับกับนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย
เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูที่เนน “การเสริมสรางคุณธรรมใน
ระบบการศึกษาไทย” และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานกลางจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทยอยางเปนรูปธรรม โดย
ประสานการดําเนินงานกับทุกองคกรหลักที่เกี่ยวของ  โดยมีกรอบการดําเนินงานตาม
บทบาทขององคกรหลัก แบงเปน ๓ ระยะ  ดังนี้  

 



 ๓๘

ระยะที่ ๑ ( ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙ ) “  รวมกันคิด –ทําความเขาใจใหตรงกัน”    
ระยะที่ ๒ ( มกราคม-เมษายน ๒๕๕๐ )“ รวมวางแผน-แบงงานกันทํา” 
ระยะที่ ๓ ( พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๐)  “ รวมทํา- เผยแพร- เห็นผล”  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดนําเสนอกรอบการดําเนินงานโครงการ

คุณธรรมนําความรูของกระทรวงศึกษาธิการตอคณะรัฐมนตรี และขอความเห็นชอบการ
แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย ซึ่งประกอบดวย รมว.ศธ. 
เปนประธาน ผูแทนจากองคกรหลักศธ. ผูแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนศาสนาและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ  โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ รวมทั้งสํานักงานฯ ไดจัด
ประชุมสัมมนาระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิ นักคิด นักปฏิบัติ ใหเกิดความชัดเจนใน
นิยามความหมาย กรอบการดําเนินงานและยุทธศาสตรรวม ๓ ครั้ง และไดนําผลจากการ
ประชุมทั้ง ๓ ครั้งมาสังเคราะห จัดทํายุทธศาสตรเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย 
เพื่อประกาศเปนเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการ และรวมกับกระทรวงที่มีบทบาท
เกี่ยวของ ประกาศเปนวาระแหงชาติใหทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในดานจิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อขับเคล่ือนใหเปนพลังการพัฒนาทุกดานตอไป 

 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เร่ืองเพื่อทราบ :  สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการจัดการศึกษา  
 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการวิจัยสภาพและปญหาการจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําขอเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา โดยไดมอบให ศาสตราจารยเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  ราชบัณฑิต
เปนผูดําเนินการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และจัดทําขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

จากการศึกษาวิจัย พบวามีขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาการบริหารการศึกษา เชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควร



 ๓๙

กําหนดเกณฑมาตรฐานผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมี
การกําหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติดานการปฏิบัติ จรรยาบรรณ และสมรรถนะในการ
บริหาร และมีกระบวนการวัดคุณสมบัติบัณฑิตศึกษาระดับชาติเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสกอ.  สกอ.และสภามหาวิทยาลัยควรเรงรัดการออกกฎเกณฑหรือมาตรการ
เกี่ยวกับความผิดในการจางทําและการลอกวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ควรมีมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สารนิพนธ 
เพื่อปองกันการคัดลอกหรือลอกเลียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เปนตน  

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดทําแผนงานและมาตรการที่ชัดเจนและเรงดวน
ในการพัฒนาผูสอนและหาอาจารยทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ  ควรพัฒนา
หลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษาใหมีความตอเนื่องในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ใหเปนหลักสูตรเดียวกัน โดยมีขอกําหนดวาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกตองเรียนกี่
หนวยกิต วิชาบังคับมีอะไรบาง เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาคืออะไร หลักสูตรลักษณะนี้จะ
ทําใหผูเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีโอกาสเรียนรวมกัน แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน และควรกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษาใหชัดเจนวา
เปนโปรแกรมเตรียมผูบริหารหรือพัฒนาผูบริหาร และกําหนดกลุมเปาหมาย ที่จะพัฒนาให
ชัดเจนวาเปนกลุมใด ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนมีจุดเนนและมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุน
ใหผูเรียนมีความรูทางดานวิจัย เชน การเนนหลักสูตรแผน ก (๒) ใหมากขึ้น เพื่อใหผูเรียน
มีความรูในการพัฒนางานของตนเองและมีความรูในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือน
วิทยฐานะ เปนตน   

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓  เร่ืองเพื่อทราบ : โอกาสทางการศึกษาและการออกกลางคัน 
 ของบุตรหลานแรงงานตางดาว/ชนเผาในจังหวัดสมุทรสาคร 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
ดําเนินการวิจัยในโครงการโอกาสทางการศึกษาและการออกกลางคันของบุตรหลาน
คนงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนจังหวัดหนึ่งที่มีคนตางดาวอพยพยายถิ่นเขา
มาทํางานเปนจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาที่ทําใหบุตรหลานคนงาน
ตางดาวไมมีโอกาสไดรับการศึกษา/ออกกลางคัน และจัดทําขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมให
บุตรหลานคนงานตางดาวมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 



 ๔๐

จากผลการวิจัย พบขอเสนอแนะที่สําคัญในดานตางๆ เพื่อการพัฒนานโยบาย ดังนี้  
 ๑) ดานนโยบายและกฎระเบียบ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ หนวยงานตนสังกัดควรมีการ
สนับสนุนพรอมงบประมาณใหแกสถานศึกษา ควรสรางความรูความเขาใจและเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใหการศึกษาแกเด็กตางดาว/ชนเผา ตอผูเกี่ยวของและผูปฏิบัติ 

๒) ดานชุมชนและผูปกครองตางดาว มีขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับแรงงานตางดาว รวมทั้งเจาหนาที่จะตองทํางานโปรงใสไมหาประโยชนจาก
แรงงานตางดาว  ควรสรางความสัมพันธและความรูความเขาใจใหเห็นประโยชนในการสง
เด็กเขาเรียน และควรสงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและความ
จําเปนของเด็ก  

๓) ดานโรงเรียน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ โรงเรียนควรดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายการศึกษาของรัฐ ควรมีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอเด็กตางดาว/ชนเผาใหแก
บุคลากรทางการศึกษา  มีการติดตาม สรางความสัมพันธที่ดี และสรางความรูความเขาใจ
กับเด็ก ผูปกครองและชุมชนอยางตอเนื่อง  และบริหารและจัดการเรียนการสอนโดย
คํานึงถึงความตองการจําเปนของผูเรียน 
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๔  เร่ืองเพื่อทราบ : งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดนํานโยบายของรัฐบาลที่มุงมั่นจะสรางสังคม
เขมแข็งของคนในชาติใหอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันทบนพื้นฐานของคุณธรรม 
เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  มุงมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง  โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  เสริมสรางความตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใชคุณธรรม
เปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  
สถาบันทางศาสนา  และสถาบันการศึกษา  โดยในการจัดการศึกษาจะเนนการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่  สถานศึกษาและทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนและ
ภาคเอกชน  เพื่อใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม และนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน) ที่ประกาศจะเรงรัดการ



 ๔๑

ปฏิรูปการศึกษาโดยใชคุณธรรมนําความรู  มาวิเคราะหและจัดทําโครงการสําคัญ  เพื่อใหได
ผลงานดานองคความรูและนโยบายทางการศึกษาที่สนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยไดจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สรุปไดดังนี้   
 ๑) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
๒๔๐.๗๖๙ บาท (สองรอยสี่สิบลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) เพิ่มข้ึนจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  จํานวน ๙๒.๗๕๖ ลานบาท โดยแบงเปน งบบุคลากร 
๖๙.๖๕๔ ลานบาท งบดําเนินงาน ๒๖.๒๖๒ ลานบาท งบลงทุน ๕.๖๕๒ ลานบาท 
งบอุดหนุน  ๓๔.๔๕๑ ลานบาท งบรายจายอื่น ๑๐๔.๗๕๐ ลานบาท   

๒) สํานักงานฯ จะดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจเพื่อเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดย
จัดทํานโยบายและแผนดานการศึกษาไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง  และดําเนินการวิจัยเพื่อสราง
องคความรูไมนอยกวา ๓๕ เรื่อง  

๓) สํานักงานฯ จะดําเนินโครงการคุณธรรมนําความรู  เพื่อใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  หนวยงานที่เกี่ยวของและทุกภาคสวนของสังคม  มีแนวทางและ
วิธีการในการจัดทํานโยบายและปลูกฝงคุณธรรมนําความรูไดอยางเปนรูปธรรม  โดยมี
กิจกรรมหลักสําคัญ ๒ กิจกรรม คือ การจัดทํานโยบายคุณธรรมนําความรูสูการปฏิบัติ  
การรณรงคคุณธรรมนําความรูสูสังคมไทย 

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๗  เร่ืองทักทวง  :  การแกไข เพิ่มเติม ชื่อ องคประกอบและอํานาจ 
 หนาที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเสนอการแกไข เพิ่มเติม ชื่อ และองคประกอบ 
รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รวม ๔ คณะ ดังนี้ 

๑) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา ขอเสนอ
เปล่ียนแปลงรองประธานอนุกรรมการฯ จากเดิม คือ ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการ
ศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปน รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสิริพร 
บุญญานันต) เพิ่มที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา และเพิ่มนางนงราม เศรษฐพานิช เปนอนุกรรมการ  ปรับนายอําพล  จินดาวัฒนะ 



 ๔๒

ออกจากการเปนอนุกรรมการ เนื่องจากขอลาออก และเพิ่มเจาหนาที่สํานักนโยบายและ
แผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๒) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ขอ
เสนอปรับชื่อจาก คณะอนุกรรมการดานทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา เปน 
คณะอนุกรรมการดานทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา และขอปรับองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังนี้  ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน            
นายกิตติ ล่ิมสกุล และรองเลขาธิการสภาการศึกษา เปนรองประธาน  ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณหรือผูแทน ผูแทนสป.ศธ. ผูแทนสพฐ. ผูแทนสกอ. ผูแทนสอศ. ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผูแทน นายกฤษณพงศ กีรติกร นางสาวเจือจันทร จงสถิตอยู  
ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน นางนงราม เศรษฐพานิช ศาสตราจารยบุญเสริม วีสกุล  
รองศาสตราจารยสิริลักษณา คอมันตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนอนุกรรมการ เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  อนุกรรมการและเลขานุการ และ เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

          ปรับอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ ใหดําเนินการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตรดานการปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา รวมทั้งการนํานโยบาย แผน 
และยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดําเนินการอื่นๆ ตามที่สภาการศึกษา หรือประธานสภา
การศึกษามอบหมาย มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมายในขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 
 ๓) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจศึกษาภาพการศึกษาไทยในอนาคต 
๑๐-๒๐ ป  ขอเสนอปรับ นายพนม  พงษไพบูลย จากเดิม ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เปน
ประธานอนุกรรมการฯ แทน ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน ซึ่งขอลาออกจากประธาน 
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  เนื่องจากไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ปรับศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จากอนุกรรมการฯ เปนอนุกรรมการที่ปรึกษา ปรับ ศาสตราจารยสิปปนนท  
เกตุทัต  ออกจากการเปนที่ปรึกษาฯ เนื่องจากถึงแกอนิจกรรม 
 ๔)  คณะอนุกรรมการดานการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนตามความ
ตองการของประเทศ ขอเสนอปรับ นายอมเรศ ศิลาออน จากเดิม ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ 
เปนประธานอนุกรรมการฯ แทน ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน ซึ่งขอลาออกจากประธาน 
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙   เนื่องจากไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  



 ๔๓

ปรับนายนิพนธ  สุรพงษรักเจริญ จากอนุกรรมการฯ  เปนรองประธานคณะอนุกรรมการฯ  แทน 
นายเทียนฉาย  กีระนันทน  รองประธานฯ ที่ขอลาออก และเพิ่มนายบรรเลง ศรนิล เปนอนุ
กรรมการฯ 
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมใหความเห็นชอบการแกไข เพิ่มเติม ชื่อ องคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๔ คณะ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
       นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย 
       นางโชติกา       วรรณบรุี 
       นางนนัทชิา        แจมนุราช 
                                         ผูจดรายงานการประชมุ 

    นางสิริพร    บญุญานันต  
                 รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
                 ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 

 


